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- ร่าง - 
รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2560 

วันพฤหสับดีที ่6 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.30 นาฬิกา 
ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ กรงุเทพมหานคร 

 ___________________________ 
ผู้มาประชุม ผู้ลงทะเบียนเข้าประชุมทั้งหมด จํานวน 436 คน แบ่งออกเป็น 
 1. สมาชิกสามัญ  จํานวน   425  คน 

2. สมาชิกวิสามัญ  จํานวน       5  คน 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 1) 

ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้สังเกตการณ์  จํานวน       6  คน 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 นาฬิกา 

 นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร ในฐานะประธานที่ประชุม เมื่อมีสมาชิกสามัญ
ลงทะเบียนเข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว (ไม่น้อยกว่าสองร้อยคน) ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและ 
กล่าวขอบคุณ สมาชิกสภาวิศวกร กรรมการสภาวิศวกร ผู้ตรวจสภาวิศวกร และผู้สังเกตการณ์ ที่เข้าร่วม
ประชุมใหญวิ่สามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2560 

 ในการประชุมขอให้สมาชิกปฏิบัติตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการประชุมใหญ่ 
สภาวิศวกร พ.ศ. 2543 และข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการประชุมใหญ่สภาวิศวกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 4 ข้อ คือ  

1. วิธีการประชุม 
2. การเสนอญัตติต่อที่ประชุม  
3. การอภิปราย 
4. การลงมติ 

 ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการประชุมใหญ่สภาวิศวกร พ.ศ. 2543 ข้อ 11 กําหนดให้
ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเร่ืองที่มีอยู่ในระเบียบวาระการประชุม และต้องดําเนินการตามระเบียบวาระ 
การประชุมที่จัดไว้ เว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติเป็นอย่างอ่ืน ดังน้ันจะพิจารณาเฉพาะเร่ืองที่กําหนดไว้ในระเบียบ
วาระการประชุม ส่วนญัตติที่สมาชิกจะเสนอขออภิปรายนอกเหนือจากระเบียบวาระการประชุมขอให้อยู่ใน
วาระเร่ืองอ่ืนๆ โดยจะต้องมีสมาชิกอ่ืนรับรองการเสนอญัตติอย่างน้อย 10 คน ขณะเดียวกัน หากสมาชิกที่จะ
ขอกล่าวถ้อยคําต่อที่ประชุม ให้ยกมือขึ้นแล้วแจ้งช่ือ-สกุล พร้อมหมายเลขสมาชิกสภาวิศวกร เมื่อได้รับ
อนุญาตแล้วจึงจะกล่าวต่อได้ อน่ึง เน่ืองจากในการประชุมครั้งน้ีมีข้อบังคับและระเบียบสภาวิศวกรที่ต้อง
พิจารณาจํานวนมากและมีเวลาจํากัด ขอให้สมาชิกอภิปรายไม่เกินคนละ 3 นาที การอภิปรายควรใช้ภาษา 
ที่สุภาพเน่ืองจากสภาวิศวกรไม่มีเอกสิทธ์ิคุ้มครองการใช้ภาษาไม่สุภาพหรือการอภิปรายเร่ืองอ่ืนที่ไม่สมควร 
การอภิปรายถือว่ายุติเมื่อไม่มีใครอภิปรายต่อหรือที่ประชุมมีมติให้ปิดการอภิปราย ทั้งน้ี ประธานฯ ขอใช้
วิธีการท่ีใช้ในการประชุมใหญ่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาคือ ให้ถือเสียงข้างมาก วิธีการนับเสียงลงคะแนนทุกวาระ
การประชุม หรือในการขอความเห็นชอบต่างๆ ดังน้ี 
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1. นับจํานวนองค์ประชุม   =  A 
2. นับจํานวนสมาชิกที่ยกมือให้ความเห็นชอบ  =  B 
3. นับจํานวนสมาชิกที่ยกมือไม่เห็นชอบ  =  C 
4. จํานวนผู้ที่งดออกเสียงคือ    =  A – B – C 

จากน้ัน มีสมาชิกในที่ประชุมขออภิปรายแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงอนุญาตให้
สมาชิกกล่าวอภิปรายแสดงความคิดเห็น โดยสรุปสาระสําคัญดังน้ี 

นายสุธี กรกมลพฤกษ์ (สมาชิกสามัญเลขท่ี 7518) ได้เสนอความเห็นว่า ตามท่ีประธานฯ 
แจ้งว่าการประชุมใหญ่สภาวิศวกรไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย เพราะฉะน้ันทุกคนที่มาอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นรวมถึงกรรมการสภาวิศวกรจะต้องรับผิดชอบทุกอย่าง จึงขอเสนอรูปแบบการบันทึกรายงาน
ประชุมให้มีการระบุเลขทะเบียนใบอนุญาตเช่นเดียวกับของสํานักงานทนายความ 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้สมาชิกที่ต้องการจะขอกล่าวถ้อยคําต่อที่ประชุม  
ให้ยกมือขึ้นแล้วแจ้งช่ือ-สกุล พร้อมหมายเลขสมาชิกสภาวิศวกร เพ่ือบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการประชุมใหญ่ 
สภาวิศวกร พ.ศ. 2543 ข้อ 4 กําหนดให้มีการประชุมสมาชิกเป็นการประชุมใหญ่ปีละหน่ึงครั้งเรียกว่า 
การประชุมใหญ่สามัญประจําปี เป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงานและงบประมาณเป็น
สําคัญ ส่วนการประชุมใหญ่คราวอ่ืนเรียกว่าการประชุมใหญ่วิสามัญ เป็นการพิจารณาในเร่ืองร่างข้อบังคับและ
ระเบียบต่างๆ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1  รายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี 2560 
คณะกรรมการสภาวิศวกรได้จัดทํารายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี 

2560 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมเกษม จาติกวณิช ช้ัน 9 อาคาร ต.040 (อาคารจอดรถ)  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

อน่ึง คณะกรรมการสภาวิศวกรได้ประกาศร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร 
ประจําปี 2560 ลงในเว็บไซต์สภาวิศวกรและเปิดโอกาสให้สมาชิกขอแก้ไขต้ังแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560  
ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมที่ 2.1 

ประธานฯ อนุญาตให้สมาชิกในที่ประชุมกล่าวอภิปรายแสดงความคิดเห็น โดยสรุป
สาระสําคัญได้ดังน้ี 

นายมนต์ชัย ราบรื่นทวีสุข (สมาชิกสามัญเลขที่ 21226) ได้ต้ังข้อสังเกตว่า กรณีรูปแบบ
การบันทึกรายงานการประชุมโดยการให้ผู้อภิปรายกล่าวเลขที่สมาชิกน้ัน แต่ละสภาวิชาชีพมีระเบียบและ
ข้อบังคับของตนเอง และเน่ืองจากระเบียบและข้อบังคับของสภาวิศวกรไม่ได้กําหนดในเรื่องดังกล่าวจึงถือเป็น
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ความเต็มใจ ส่วนกรณีการกําหนดระยะเวลาในการแก้ไขรายงานการประชุมก็ไม่มีกําหนดในระเบียบและ
ข้อบังคับใดเช่นกัน ในปีที่ผ่านมาระบุให้แก้ไขรายงานการประชุมภายใน 120 วัน แต่ปีน้ีในหนังสือเชิญประชุม
ใหญ่สามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2560 กําหนดระยะเวลาที่ให้แก้ไขรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร 
ประจําปี 2560 ประมาณ 45 วัน การเปลี่ยนแปลงกําหนดระยะเวลาการแก้ไขรายงานการประชุมใหญ่ 
สภาวิศวกรโดยไม่มีระเบียบและข้อบังคับเช่นน้ีอาจจะไม่ถูกต้อง ทั้งน้ี กรณีมีสมาชิกแจ้งความประสงค์ในการ
แก้ไขรายงานการประชุมก่อนการจัดพิมพ์รูปเล่มก็ควรดําเนินการให้ ไม่ควรมีระเบียบหรือวิธีการใดท่ีไม่ได้ตกลง
กันไว้ก่อน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ เน่ืองจากได้แก้ไขรายงานการประชุมก่อนจะทําให้ไม่เสียเวลาสมาชิกในการ
พิจารณาในที่ประชุม 

นายเรืองวิทย์ โชติวิทยธานินทร์ (สมาชิกสามัญเลขที่ 15027) ขอแก้ไขรายงานการประชุม
ใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี 2560 ในระเบียบวาระที่ 4.7 ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
แก้ไขข้อความ “ทั้งน้ี ที่ประชุมฯ เสนอขอให้เพ่ิมเติมเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับการ
เสนอช่ือต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกรว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามมาตรา 53 แห่ง
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ในการขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณคร้ังต่อไปด้วย” โดย
แก้ไขเป็น “ทั้งน้ี ที่ประชุมฯ เสนอขอให้เพ่ิมเติมแนบเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติ...” 

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า การแก้ไขรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร 
ประจําปี 2560 จะเป็นไปตามการแก้ไขรายงานการประชุมหลังจากประกาศบนเว็บไซต์สภาวิศวกรภายใน  
45 วันตามที่ เสนอ สําหรับความเห็นของสมาชิกที่ นําเสนอในวันน้ีจะขอให้เป็นข้อสังเกตของที่ประชุม  
ซึ่งสภาวิศวกรจะนําข้อสังเกตดังกล่าวไปพิจารณาออกระเบียบเพ่ิมเติมต่อไป 

นายสุธี กรกมลพฤกษ์ (สมาชิกสามัญเลขที่ 7518) ได้แสดงความเห็นว่า การประชุมใหญ่
สภาวิศวกรเป็นการประชุมตามกฎหมาย ดังน้ัน กรณีมีสมาชิกเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมจะต้องแก้ไขให้ 
และขอเสนอให้ออกระเบียบเก่ียวกับการกําหนดให้สมาชิกที่อภิปรายในการประชุมใหญ่สภาวิศวกรต้องแจ้ง 
เลขทะเบียนใบอนุญาต เพ่ือเป็นข้อมูลอ้างอิงในกรณีที่จําเป็นต่อไป 

นายสุธีร์ ซื่อตรง (สมาชิกสามัญเลขที่ 20716) ได้เสนอความเห็นว่า การแก้ไขรายงาน 
การประชุมในที่ประชุมน้ีไม่สามารถแก้ไขเน้ือความได้ แก้ไขได้เพียงการสะกดคําตามอักขระเท่าน้ัน 

นายมนต์ชัย ราบรื่นทวีสุข (สมาชิกสามัญเลขที่ 21226) ได้เสนอความเห็นว่า ระเบียบ 
ข้อขัดแย้งต่างๆ ของบริษัทจํากัด หรือองค์กรนิติบุคคล เมื่อขัดแย้งกันในเรื่องการประชุม หากไม่มีกฎหมาย
หรือระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือนิติบุคคลเหล่าน้ันกําหนดไว้ จะอ้างอิงตามระเบียบการประชุมของรัฐสภา 
ฉะน้ันในเรื่องรายงานการประชุมอํานาจอยู่ที่ที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร ในการประชุมครั้งถัดไปที่มีการเสนอร่าง
รายงานการประชุมเข้ามา ไม่ใช่ว่าที่ประชุมหรือผู้อภิปรายมาขอแก้ไขแล้วจะไม่แก้ไขให้ เพียงแต่ให้บันทึกไว้ 
หรือรับไว้เป็นข้อสังเกต แต่ต้องรับไว้แล้วไปตรวจสอบข้อเท็จจริง หากอภิปรายเช่นน้ันจริงต้องบันทึกว่าใน
ระหว่างรับรองรายงานการประชุมมีการขอแก้ไขดังกล่าว 

 จากน้ัน ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร 
ประจําปี 2560 ผลการลงมติ จากองค์ประชุมนับได้ จํานวน 309 คน มีสมาชิกสามัญให้ความเห็นชอบ จํานวน 
278 คน ไม่เห็นชอบ จํานวน 3 คน และงดออกเสียง จํานวน 28 คน 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี 2560 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 
- ไม่ม ี- 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 ขอความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. .... 

คณะกรรมการสภาวิศวกรได้จัดทําร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. .... เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมใหญ่
สภาวิศวกร ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญั ติ วิศวกร พ .ศ . 2542 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมที่ 4.1 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ร่างข้อบังคับและระเบียบที่ นําเสนอในคร้ังน้ี 
เป็นเรื่องที่ เก่ียวข้องกับสมาชิกโดยตรง และเกิดจากความคิดเห็นของที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร โดย
คณะกรรมการสภาวิศวกรได้จัดทําประชาพิจารณ์เพ่ือให้สมาชิกทุกท่านอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อ 
ร่างข้อบังคับและระเบียบดังกล่าว จากนั้นจึงปรับแก้ร่างข้อบังคับและระเบียบให้สอดคล้องกับความเห็นที่ได้รับ
จากการจัดทําประชาพิจารณ์และให้สํานักกฎหมายและจรรยาบรรณตรวจสอบและเรียบเรียงถ้อยคําให้ถูกต้อง
และเหมาะสมแล้ว 

ปัจจุบันสมาชิกสภาวิศวกรที่จบการศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม
เพ่ือขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร โดยวิธีการทดสอบข้อเขียน 
ในช่วงเช้าเป็นการทดสอบความรู้ในหมวดวิชาความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม ทุกสาขาจะสอบวิชาเดียวกัน
ทั้งหมดจํานวน 4 วิชา และช่วงบ่ายเป็นการทดสอบความรู้ในหมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ซึ่งที่ผ่านมา
สมาชิกที่มาทดสอบความรู้จะมีข้อขัดข้องเน่ืองจากได้ผ่านการเรียนในวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมมาต้ังแต่ช้ันปีที่ 
1 และ 2 เมื่อจบการศึกษาจึงอาจลืมเลือนความรู้ที่จะต้องสอบในหมวดวิชาความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรมไปบ้าง 
จึงทําให้มีผู้ผ่านการทดสอบความรู้ค่อนข้างน้อย สภาวิศวกรจึงได้พิจารณาเทียบเคียงจากข้อบังคับการขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพของแพทยสภา โดยแพทยสภาจะแบ่งการทดสอบความรู้ออกเป็น 2 ช่วง คือ 
ช่วงแรกหลังจากจบการเรียนในหมวดวิชาความรู้พ้ืนฐานจะมีการทดสอบความรู้ก่อน และให้เก็บผลสอบนั้นไว้ 
เมื่อจบการศึกษาแล้วต้องเข้าทดสอบในหมวดวิชาเฉพาะสาขาถึงจะครบถ้วน สําหรับผู้ที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ
ความรู้ในหมวดวิชาความรู้พ้ืนฐานสามารถเข้าทดสอบความรู้ในช้ันปี 3 และ 4 ได้ ดังน้ัน ในวันน้ีจึงขอเสนอร่าง
ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร  
พ.ศ. .... ที่แก้ไขจากเดิม ทั้งน้ี คณะกรรมการสภาวิศวกรได้จัดทําประชาพิจารณ์เพ่ือให้สมาชิกทุกท่านอภิปราย
แสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบังคับและระเบียบดังกล่าว จากน้ันจึงปรับแก้ร่างข้อบังคับและระเบียบ 
ให้สอดคล้องกับความเห็นที่ได้รับจากการจัดทําประชาพิจารณ์และให้สํานักกฎหมายและจรรยาบรรณ
ตรวจสอบและเรียบเรียงถ้อยคําให้ถูกต้องและเหมาะสม 

ประธานฯ มอบหมายให้นายอมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร นําเสนอร่างข้อบังคับ
สภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. .... 

นายอมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร ได้นําเสนอร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วย 
การออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร พ .ศ . .... โดยกล่าวว่า  
ร่างข้อบังคับน้ีเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับการออกใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคี
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วิศวกร สาระสําคัญเป็นเรื่องของการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบความรู้แก่นักศึกษาที่จบปริญญาตรี
ที่จะเข้ามาขอรับใบอนุญาตกับทางสภาวิศวกร วิธีการทดสอบความรู้ในปัจจุบันจะต้องรอให้นักศึกษาสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนถึงจะเข้าทดสอบความรู้ได้ แสดงว่านักศึกษาเมื่อจบการศึกษาแล้วจะยังไม่ได้รับ
ใบอนุญาตฯทันทีต้องผ่านการทดสอบความรู้ทางวิชาการก่อน เมื่อสอบผ่านจะต้องไปอบรมทดสอบความรู้
เก่ียวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอีก กระบวนการดังกล่าวต้องใช้เวลาประมาณ 5 – 6 
เดือนกว่าที่นักศึกษาจะได้รับใบอนุญาตฯ ซึ่งเป็นข้อเสียในการดําเนินการ คณะกรรมการสภาวิศวกรจึงพยายาม
หาหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา เพ่ือให้ได้รับใบอนุญาตได้อย่างรวดเร็วและ
ป้องกันไม่ให้เกิดการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ คณะกรรมการสภาวิศวกรได้พยายาม
เทียบเคียงกับสภาวิชาชีพอ่ืน ซึ่งแพทย์จะมีใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพเฉพาะทางเกือบครบทุกคน สาเหตุ
เน่ืองจากวิธีการทดสอบความรู้เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นแบบการทดสอบข้อเขียน โดยนักศึกษา
สามารถเข้าทดสอบความรู้ได้ต้ังแต่ขณะที่เรียนอยู่ช้ันปีที่ 2 , 3 และ 6 เมื่อจบการศึกษาก็จะได้รับใบอนุญาตฯ 
ทันที ซึ่งทําให้เกิดความรวดเร็ว คณะกรรมการสภาวิศวกรจึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงให้คล้ายกันเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์กับนักศึกษาที่จะได้รับใบอนุญาตรวดเร็วย่ิงขึ้น ทั้งน้ี ในสาระสําคัญของการทดสอบความรู้ยัง 
ไม่เปลี่ยนแปลง ยังคงต้องทดสอบความรู้ในหมวดวิชาความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรมและวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม
เช่นเดิม และยังต้องเข้าอบรมและทดสอบความรู้เก่ียวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเช่นเดิม 
เพียงแต่เปลี่ยนวิธีการจัดการให้มีโอกาสทดสอบความรู้หลังจากเรียนจบในรายวิชาความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
หลักการวัดผลท่ีถูกต้องไม่ใช่เรียนแล้วรอ 2 ปีจึงมาสอบ แต่เมื่อเรียนจบควรจะได้รับสิทธิในการทดสอบความรู้
ทันที โดยนักศึกษาไม่จําเป็นต้องเข้าทดสอบความรู้ในขณะที่เรียนช้ันปี 3 หรือ 4 ทุกคน สามารถเลือกเข้า
ทดสอบความรู้ภายหลังจบการศึกษาเช่นเดิมได้ 

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. .... กําหนดว่าผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการทดสอบความรู้มี 2 ประเภท ได้แก่ 

1. ผู้ที่กําลังศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าในสถาบันการศึกษาที่
สภาวิศวกรรับรองปริญญา 

2. ผู้ที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า และได้รับ
ปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศหรือต่างประเทศที่สภาวิศวกร
รบัรองปริญญา 

สําหรับกลุ่มที่ 1 ผู้ที่กําลังศึกษาอยู่จะแบ่งการทดสอบความรู้ออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 

(ก) การสอบขั้นตอนที่หน่ึง ต้องมีใบรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าได้ผ่านการศึกษา 
ในหมวดวิชาพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม เป็นการสอบข้อเขียนเพ่ือประเมินความรู้ใน
หมวดวิชาพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม 

(ข) การสอบข้ันตอนที่สอง ต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านขั้นตอนที่หน่ึง และมีใบรับรองจาก
สถาบันการศึกษาว่าได้ผ่านการศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม เป็นการสอบ
ข้อเขียนเพ่ือประเมินความรู้ในหมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 

อน่ึง การทดสอบความรู้ในแต่ละหมวดวิชาต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบจึงจะ
ถือว่าผ่านการทดสอบความรู้ในหมวดวิชาน้ัน 
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 หลังจากผ่านการทดสอบความรู้ทั้ง 2 ขั้นตอนดังกล่าวแล้วจะเหลือเพียงการเข้าอบรม
ทดสอบความรู้เก่ียวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สามารถลดเวลาในการขอรับใบอนุญาตฯ 
ลงได้ 2 – 3 เดือน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจะสามารถได้รับใบอนุญาตฯ ภายใน 1-2 เดือนหลังจบ
การศึกษา ซึ่งเป็นการช่วยนักศึกษาและเป็นหลักประกันว่าจะมีผู้ที่มีใบอนุญาตฯ อย่างถูกต้องเพ่ิมมากขึ้น  
ในขณะเดียวกันก็จะให้สถาบันการศึกษาเป็นศูนย์การทดสอบความรู้ จะเป็นการเพ่ิมความร่วมมือกันและเป็น
ช่องทางหน่ึงที่จะชักจูงและกระตุ้นนักศึกษาให้เห็นความสําคัญของการประกอบอาชีพวิศวกรรมอย่างถูกต้อง  

 สําหรับกลุ่มที่ 2 ผู้ที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า และ
ได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศหรือต่างประเทศที่สภาวิศวกรรับรองปริญญา มีสิทธิ
สมัครเลือกสอบขั้นตอนหน่ึงขั้นตอนใด หรือทั้งสองขั้นตอนได้ในการสมัครสอบครั้งเดียวกัน 

 เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาก็จะเข้าสู่กระบวนการสมัครเป็นสมาชิกและเข้าสู่กระบวนการ
ขอรับใบอนุญาตฯ ตามข้ันตอนต่อไป โดยสภาวิศวกรจะพิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ย่ืนคําขอที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังน้ี (1) เป็นสมาชิกสภาวิศวกรประเภทสามัญวิศวกร (2) ผ่านการสอบขั้นตอนที่หน่ึงและขั้นตอน 
ที่สอง (3) ผ่านการอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ (4) ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
ดังน้ัน นักศึกษาท่ีผ่านการทดสอบความรู้แล้วจึงยังไม่มีสิทธิประกอบวิชาชีพได้ เป็นเพียงการเก็บผลการทดสอบ
ความรู้น้ันไว้ ต้องรอให้เรียนจบและมาสมัครเป็นสมาชิก เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนจึงจะสามารถขอรับ
ใบอนุญาตจากสภาวิศวกรได้ 

 การสมัครทดสอบความ รู้ สามารถ ย่ืน ใบสมัครต่อสํ านักงานสภาวิศวกร  หรือ
สถาบันการศึกษาที่สภาวิศวกรกําหนดให้เป็นศูนย์จัดการทดสอบความรู้ อายุใบรับรองผลการทดสอบความรู้ 
สําหรับผู้มีคุณสมบัติประเภทที่หน่ึง (อยู่ระหว่างการศึกษา) สามารถเก็บผลการสอบไว้ได้สองปีนับแต่วันสําเร็จ
การศึกษา ผู้มีคุณสมบัติประเภทที่สอง (สําเร็จการศึกษา) สามารถเก็บผลการสอบไว้ได้ขั้นตอนละสองปีนับแต่
วันที่สํานักงานสภาวิศวกรออกใบรับรองผลการทดสอบความรู้ 

 ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. .... กําหนดระยะเวลาการมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกําหนด 120 วันนับต้ังแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติตามข้อบังคับได้อย่างเหมาะสม 
เน่ืองจากสภาวิศวกรจะต้องเตรียมการ ทั้งในส่วนของการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานท่ีจะจัดเป็นศูนย์
ทดสอบความรู้ ซึ่งจะต้องมีห้องคอมพิวเตอร์เพียงพอสําหรับรองรับสมาชิกที่จะมาทดสอบความรู้ จัดเตรียม
ระบบการเก็บผลการทดสอบความรู้ และจัดเตรียมบุคลากรให้พร้อมต่อการดําเนินการ ทั้งนี้ ร่างข้อบังคับฉบับ
น้ีได้ผ่านการทําประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยและจากหลายภาคส่วนที่
เก่ียวข้อง ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากเน่ืองจากข้อบังคับฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อทุกฝ่าย 

 จากน้ันประธานฯ อนุญาตให้สมาชิกในที่ประชุมกล่าวอภิปรายแสดงความคิดเห็น โดยสรุป
สาระสําคัญได้ดังน้ี 

 นายเรืองวิทย์ โชติวิทยธานินทร์ (สมาชิกสามัญเลขที่ 15027) ได้ต้ังข้อสังเกตว่า ข้อบังคับ
ที่ผ่านมาในช่องแรกของตารางเปรียบเทียบข้อบังคับจะมีการอ้างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย แต่เหตุใดร่างข้อบังคับฉบับน้ีจึงไม่ได้อ้างถึงบทบัญญัติดังกล่าว 

 นายอมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร ได้ช้ีแจงว่า สภาวิศวกรอ้างอิงเฉพาะตาม
มาตราท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เท่าน้ัน ส่วนการอ้างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยคณะกรรมการพิจารณากฎหมายของกระทรวงมหาดไทยจะพิจารณาเอง 
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 นายเรืองวิทย์ โชติวิทยธานินทร์ (สมาชิกสามัญเลขที่ 15027) ได้แสดงความคิดเห็นว่า  
สภาวิศวกรควรจัดทําเป็นเส้นประไว้เพ่ือให้เข้าใจว่าจะเพ่ิมเติมในภายหลัง หรืออาจจะอ้างบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญที่เก่ียวข้องไปก่อนก็ได้ 

 นายมนต์ชัย ราบรื่นทวีสุข (สมาชิกสามัญเลขที่ 21226) ได้แสดงความคิดเห็นว่า  
ในเบื้องต้นไม่เห็นด้วยในการเก็บค่าใช้จ่ายจากนิสิตหรือนักศึกษาที่ยังไม่จบการศึกษา เน่ืองจากเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เป็นการรอนสิทธ์ิประชนท่ัวไป และบังคับใช้เฉพาะวิศวกรที่มีสิทธิพิเศษ 
ในการดําเนินการบางอย่าง แต่ตามข้อบังคับน้ีผู้ที่ ยังไม่จบการศึกษาก็สามารถมาเข้าทดสอบความรู้ได้  
สภาวิศวกรต้องเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ที่ยังไม่ได้เป็นวิศวกร แต่เมื่อได้รับฟังเหตุผลจากเลขาธิการสภาวิศวกรแล้ว 
เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก เน่ืองจากหากพิจารณาว่าเมื่อจบการศึกษาแล้วต้องสอบในวิชาที่เรียนผ่าน
มาแล้ว 4 ปี ก็อาจจะเป็นปัญหาได้ 

 นายสุธี กรกมลพฤกษ์ (สมาชิกสามัญเลขที่ 7518) ได้แสดงความคิดเห็นว่า คุณปกรณ์  
นิลประพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ให้หลักเกณฑ์ในการร่างกฎหมายหรือข้อบังคับไว้ว่า 
ต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจน ต้องมีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียโดยละเอียด ข้อบังคับน้ีบังคับใช้กับผู้ที่ยังไม่จบ
การศึกษาและเก็บค่าใช้จ่ายด้วย พระราชบัญญัติวิศวกรมีวัตถุประสงค์ คือ การกํากับดูแลผู้ที่จบการศึกษาแล้ว
ให้ประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร่างข้อบังคับและระเบียบที่ทําผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญทั้งหมด 
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 5 มาตรา 26 มาตรา 44 และมาตรา 77 คณะกรรมการสภาวิศวกรชุดน้ีไม่ได้นํา
ข้อสังเกตและความคิดเห็นของสมาชิกที่เสนอไปน้ันไปแก้ไขเลย ยังยืนยันเช่นเดิมทุกอย่าง 

 นายชายชาญ โพธิสาร (สมาชิกเลขที่ 64915) ได้เสนอความคิดเห็นว่า ขอให้ประธานฯ 
ดําเนินการประชุมตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัด เน่ืองจากมีสมาชิกที่สละเวลาในการทํางานมาเข้าร่วมประชุม 
และพิจารณาตามวาระเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และได้ให้ความเห็นว่าข้อบังคับน้ีเป็นประโยชน์มาก 
เน่ืองจากเมื่อนักศึกษาได้ผ่านการสอบวิชาพ้ืนฐานเรียบร้อยแล้วจะยังจดจําความรู้ที่เรียนมาได้ หากรอให้จบ
การศึกษาแล้วจึงมาทดสอบความรู้อาจจะลืมเลือนความรู้ที่ได้เรียนผ่านมาแล้ว ทั้งน้ี ข้อบังคับฉบับน้ีได้มีการทํา
ประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดทั้งที่เป็นหน่วยงานและอาจารย์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 
19 เมษายน 2560 เรียบร้อยแล้ว 

 นายกิตติพงศ์ ก๊กมาศ (สมาชิกเลขที่ 76757) ได้แสดงความคิดเห็นว่า ไม่เห็นด้วย 
เน่ืองจากข้อบังคับน้ีมีการแบ่งผู้มีสิทธ์ิสมัครทดสอบความรู้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย 
และผู้ที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและเทียบเท่าและได้รับปริญญาบัตรจาก
สถาบันการศึกษา นักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วแต่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตรจะเกิดปัญหาเพราะไม่สามารถ
เข้าเกณฑ์สมัครทดสอบความรู้ประเภทใดประเภทหนึ่งได้ และเมื่อข้อบังคับน้ีออกบังคับใช้ นักศึกษาที่กําลัง
ศึกษาอยู่ช้ันปี 3 และ 4 จะต้องรอได้รับปริญญาก่อนจึงจะมีสิทธ์ิทดสอบความรู้ได้ ซึ่งจะกลายเป็นปัญหาต่อไป 

นายอมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร ได้ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า กรณีที่เรียนจบแล้ว 
แต่ยังไม่ได้รับปริญญาจะเข้าเกณฑ์การทดสอบความรู้ประเภทที่ 1 ถ้ามหาวิทยาลัยออกใบรับรองให้ว่าได้ผ่าน
การเรียนวิชาพ้ืนฐานและวิชาเฉพาะแล้วก็สามารถมาสมัครทดสอบความรู้ได้ ทั้งน้ี คณะทํางานกําลังพิจารณา
แนวทางการลดค่าใช้จ่ายในการสมัครทดสอบความรู้ของผู้ที่มีสิทธ์ิเข้าทดสอบความรู้ประเภทที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ที่
กําลังศึกษาอยู่และมีรายได้น้อย 
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นายสุขุม สุขพันธ์โพธาราม (สมาชิกสามัญเลขที่ 11229) ได้ให้ความเห็นว่า ข้อบังคับฉบับ
น้ีเป็นการก้าวล่วงการดําเนินการของมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตามนักศึกษาที่จบการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยก็จะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ของสภาวิศวกร 

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าจะรับความคิดเห็นที่สมาชิกเสนอไปพิจารณา จากน้ันขอให้ที่
ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. .... จากองค์ประชุมนับได้จํานวน 366 คน มีสมาชิกสามัญให้ความ
เห็นชอบ จํานวน 234 คน ไม่เห็นชอบ จํานวน 53 คน และงดออกเสียง จํานวน 79 คน 
มติที่ประชุม เห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. .... 

 4.2 ขอความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการกําหนดค่าจดทะเบียน
สมาชิก ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 คณะกรรมการสภาวิศวกรได้จัดทํ าร ่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการกําหนด 
ค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร 
พ.ศ. 2542 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมที่ 4.2 

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สภาวิศวกรใช้ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการกําหนด 
ค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. 2551 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 มานานแล้ว แต่ละปีอัตรามูลค่าของเงินลดลง คณะกรรมการสภาวิศวกร
จึงเห็นควรปรับปรุงข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการกําหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียมที่
เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก โดยขอมอบหมายให้นายอมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร 
นําเสนอร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการกําหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียมที่เรียก
เก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

นายอมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร นําเสนอร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการ
กําหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญดังน้ี ร่างข้อบังคับฉบับน้ีมีประเด็นหลัก 3 ส่วน ได้แก่  

1. แก้ไขค่ารับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจหลักสูตร โดยเพ่ิมรายการละ 
5,000 บาท ค่ารับรองปริญญาฯ เพ่ิมเป็นหลักสูตรละ 15,000 บาท และค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปตรวจหลักสูตรเพ่ิมขึ้นจากเดิม 5,000 บาททุกรายการ 

2. กําหนดค่าคําขอใบแทนใบรับรองผลการทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร กรณี
ใบรับรองชํารุดหรือสูญหาย ฉบับละ 150 บาท 

3. กําหนดค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องกับการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว ได้แก่ 
- ค่าคําขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว อายุหน่ึงปี ฉบับละ 1,500 บาท 
- ค่าคําขอต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว อายุหน่ึงปี ฉบับละ 1,500 บาท 
- ค่าใบรับรองการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว ฉบับละ 3,500 บาท 
- ค่าใบรับรองการต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว ฉบับละ 3,500 บาท 
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4. กําหนดค่าธรรมเนียมที่ เก่ียวข้องกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งสภาวิศวกรจะดําเนินการในเร่ืองของการประกันคุณภาพของ
การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ และจะมีค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากทางมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้สภาวิศวกรไปดูแลเรื่องคุณภาพการศึกษาเพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการศึกษา
ต่อหรือประกอบวิชาชีพที่ต่างประเทศได้ โดยค่าคําขอรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรละ 68,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการตรวจ
ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรละ 140,000 บาท   
สภาวิศวกรอยู่ระหว่างการดําเนินการเพ่ือขอสมัครเป็นสมาชิก Washington 
Accord เพราะฉะนั้นหลักสูตรที่รับรองโดยสภาวิศวกรก็เสมือนกับว่าประเทศที่เป็น
สมาชิก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี จะรับรองด้วย โดยการเก็บค่าใช้จ่ายจึงมีความเหมาะสม
และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาและประกอบวิชาชีพ
ข้ามชาติ 

 จากน้ัน ประธานฯ อนุญาตให้สมาชิกในที่ประชุมกล่าวอภิปรายแสดงความคิดเห็น โดย
สรุปสาระสําคัญดังน้ี 

 นายเรืองวิทย์ โชติวิทยธานินทร์ (สมาชิกสามัญเลขท่ี 15027) ได้ขอแก้ไขถ้อยคําของคําว่า
ค่ารับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปตรวจหลักสูตร เน่ืองจากตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 กําหนดให้เก็บค่าจดทะเบียน
สมาชิก ค่าบํารุง ค่าธรรมเนียม ไม่มีการกําหนดให้เก็บค่ารับรองปริญญาฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ดังน้ัน 
การเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวควรรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมทั้งหมด เพ่ือให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ. 2542 ฉะน้ัน ควรแก้ไขเป็นค่าธรรมเนียมรับรองปริญญาและให้รวมค่าใช้จ่ายเดินทางตรวจหลักสูตรด้วย 

 นายสุธี กรกมลพฤกษ์ (สมาชิกสามัญเลขที่ 7518) ได้แสดงความคิดเห็นว่า ตาม
พระราชบัญญั ติวิศวกร พ .ศ . 2542 สภาวิศวกรไม่สามารถเก็บค่าเดินทางหรือค่ารับรองปริญญาจาก
มหาวิทยาลัยได้ เน่ืองจากตามรัฐธรรมนูญมาตรา 40 วรรค 2 ระบุว่า การตรากฎหมายเพ่ือจัดระเบียบ
ประกอบวิชาชีพต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา 
ดังน้ัน ข้อบังคับฉบับเดิมและฉบับน้ีจึงก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา ควรแก้ไขให้ถูกต้อง และ
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ .ศ . 2542 กําหนดให้สภาวิศวกรอาจมีรายได้จากค่าจดทะเบียนสมาชิก  
ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียม เพราะฉะน้ันการเก็บค่ารับรองปริญญาจากมหาวิทยาลัยขัดต่อรัฐธรรมนูญ ขอให้
ทบทวนใหม่ 

 นายสุธีร์ ซื่อตรง (สมาชิกสามัญเลขที่ 20716) ได้แสดงความเห็นว่า ตนได้เคยอภิปราย
เรื่องการเข้าเป็นสมาชิก Washington Accord ว่าค่าใช้จ่ายอาจจะสูงเกินไป จึงได้มีเรื่องการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นมา แต่มาวันน้ีก็ยังไม่มี Washington Accord มีแต่การประเมินคุณภาพ
การศึกษาและการศึกษามุ่งผลลัพธ์ ซึ่งมาตรฐานต่างๆ ยังไม่เป็นที่ยอมรับทั้งหมด ดังน้ัน สภาวิศวกรควร
พิจารณาการเข้าเป็นสมาชิก Washington Accord จะดีกว่าและมีค่าใช้จ่ายตํ่ากว่า และค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปตรวจหลักสูตรที่ต่างจังหวัดสูงเกินไป ควรพิจารณาปรับลดค่าใช้จ่ายลง โดยพิจารณาการเดินทางให้
ประหยัดและเหมาะสม หรือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณาจารย์ในท้องถิ่นที่มีความสามารถเป็นผู้ตรวจหลักสูตร 

 นายวิชิต จินตภากร (สมาชิกสามัญเลขที่ 29941) ได้แสดงความเห็นว่า เน่ืองจาก 
สภาวิศวกรได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สภาวิศวกรให้แก่สมาชิกได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว ดังน้ัน 
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สมาชิกที่ไม่เห็นด้วยหรือมีข้อขัดแย้งต่างๆ ควรส่งคําร้องไปที่สภาวิศวกรเพ่ือพิจารณาล่วงหน้าจะเป็นการ
ประหยัดเวลาในการอภิปรายได้มาก 

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสภาวิศวกรได้จัดทําประชาพิจารณ์
เพ่ือให้สมาชิกทุกท่านอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบังคับและระเบียบทุกฉบับที่นําเสนอในการประชุม
ครั้งน้ี จากน้ันจึงปรับแก้ร่างข้อบังคับและระเบียบให้สอดคล้องกับความเห็นที่ได้รับจากการจัดทําประชา
พิจารณ์และให้สํานักกฎหมายและจรรยาบรรณตรวจสอบและเรียบเรียงถ้อยคําให้ถูกต้องและเหมาะสม 

 จากน้ัน ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วย
การกําหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จากองค์ประชุมนับได้จํานวน 363 คน มีสมาชิกสามัญให้ความเห็นชอบ จํานวน 220 คน 
ไม่เห็นชอบ จํานวน 57 คน และงดออกเสียง จํานวน 86 คน 

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการกําหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบํารุง 
และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 4.3 ขอความเห็นชอบร่างข้อบั งคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

คณะกรรมการสภาวิศวกรได้จัดทําร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือเสนอขอความ
เห็นชอบต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมที่ 4.3 

ประธานฯ มอบหมายให้นายอมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร นําเสนอร่างข้อบังคับ
สภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

นายอมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร ได้นําเสนอร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการ
รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
โดยมีสาระสําคัญดังน้ี ร่างข้อบังคับฉบับน้ีเป็นการปรับปรุงข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2554 ให้มีความทันสมัยย่ิงขึ้น 
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558 และ
เพ่ือให้มีความยืดหยุ่นและมีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติที่ดีย่ิงขึ้น สาระสําคัญในการแก้ไขได้แก่  

1. แก้ไข คําว่า“หลักสูตร”  และ“อาจารย์ประจําหลักสูตร” เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558  

2. กําหนดนิยามคําว่า “อาจารย์ประจําที่นํามาคิดสัดส่วน” และกําหนดอัตราส่วน
ระหว่างอาจารย์ประจําที่นํามาคิดสัดส่วนต้องไม่น้อยกว่าหน่ึงคน ต่อนักศึกษาเต็มเวลาต้ังแต่ระดับช้ันปีที่สอง
ขึ้นไป จํานวน 20 คน เมื่อก่อนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เคยกําหนด
อัตราส่วนระหว่างอาจารย์ประจําต่อนักศึกษา ได้แก่ อาจารย์ 1 คนต่อนักศึกษา 20 คน แต่ปัจจุบันสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นว่าแต่ละวิชาชีพไม่เหมือนกัน บางวิชาชีพอาจต้องการอาจารย์ที่เข้มงวดกว่า
ในอัตรา 1 ต่อ 5 หรือ 1 ต่อ 10 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไม่ได้กําหนด ให้แต่ละสภาวิชาชีพ
กําหนดเอง สภาวิศวกรกําหนดว่า อาจารย์ประจํา 1 คน ต่อนักศึกษาไม่เกิน 20 คน 
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3. กําหนดเง่ือนไขเรื่องระยะเวลาในการย่ืนขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ
วุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยหลักสูตรใหม่จะต้องย่ืนก่อนเปิดรับนักศึกษา และ
หลักสูตรปรับปรุงต้องย่ืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่สถานศึกษาเห็นชอบหลักสูตร เน่ืองจากท่ีผ่านมามีปัญหา
มหาวิทยาลัยได้มีการเปิดการเรียนการสอนไปก่อนที่สภาวิศวกรจะรับรองปริญญาฯ เมื่อหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอนไปแล้วมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ของสภาวิศวกร จะต้องแก้ไข 
เมื่อแก้ไขก็จะกระทบกับนักศึกษาที่เรียนไปแล้ว เพราะฉะน้ันคณะกรรมการสภาวิศวกรจึงเห็นควรให้มีการ
กําหนดระยะเวลาในการยื่นขอรับรองปริญญาฯ ซึ่งการกําหนดระยะเวลาดังกล่าวไม่ได้กําหนดเกินควร 
เน่ืองจากหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยจะต้องผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยก่อนจึงจะเปิดการเรียน
การสอนได้อยู่แล้ว เป็นเพียงการเพ่ิมเง่ือนไขว่านอกจากจะผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยแล้วต้องผ่าน
การรับรองจากสภาวิศวกรด้วยจึงจะให้เปิดการเรียนการสอนได้ แต่ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงจะให้เวลาย่ืน
ภายใน 1 ปี นับต้ังแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีระยะเวลาที่จะสามารถ
ดําเนินการได้ 

4. เพ่ิมเติมเรื่องสถานศึกษาจะต้องจัดแผนการศึกษาโดยคํานึงถึงลําดับการเรียนรู้ 
ตลอดจนสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในหลักสูตรได้ ที่ผ่านมามีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย เช่น 
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีไม่เหมาะสม นําวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมมาสอนในช้ันปีที่ 4 หรือเปิดการ
เรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ เป็นต้น 

5. แก้ไขจํานวนหน่วยกิตรวม จากไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต เป็นไม่น้อยกว่า 72  
หน่วยกิต เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี   
พ.ศ. 2558 และเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรปฏิบัติการ 

6. เพ่ิมเติมคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนวิชาปฏิบัติการ ตามข้อบังคับเดิมคุณสมบัติอาจารย์
ผู้สอนจะต้องจบปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ แต่ร่างข้อบังคับฉบับน้ีจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กันกับวิชาที่สอน และมีประสบการณ์การ
ทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วอย่างน้อย 6 ปี หรือมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ในสาขาที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอน ต้ังแต่ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป มีสิทธิมาสอบเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชา
ปฏิบัติการได้ เพ่ือเป็นการนําความรู้ในด้านวิชาชีพเข้ามาสอนในมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น 

7.  กรณีที่ความจําเป็น คณะกรรมการสภาวิศวกรอาจผ่อนผันคุณสมบัติของประธาน
หลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้สอน ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ เช่น สถาบันการศึกษา 
ทางภาคใต้ ซึ่งอาจจะหาประธานหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้สอนที่มีคุณสมบัติตรงตาม 
ที่กําหนดได้ยาก 

8. กรณีหลักสูตรที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับหรือระเบียบได้ เช่น หลักสูตร
ต่างประเทศ หลักสูตรร่วมระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ให้คณะกรรมการสภาวิศวกร
พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นกรณีไป 

9. กรณีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะกรรมการสภาวิศวกรจะรับรองปริญญาฯ ให้ โดยมีกําหนดครั้งละไม่เกิน 6 ปี เพ่ือปรับให้สอดคล้อง
หลักเกณฑ์มาตรสากลของกระทรวงศึกษาธิการ 

จากน้ัน ประธานฯ อนุญาตให้สมาชิกในที่ประชุมกล่าวอภิปรายแสดงความคิดเห็น โดย
สรุปสาระสําคัญดังน้ี 
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นายธํารงค์ สมพฤกษ์ (สมาชิกสามัญเลขท่ี 10238) แจ้งว่า ขอให้ที่ประชุมบันทึกไว้เป็น
หลักฐาน ผมเข้าใจเจตนารมณ์ของกรรมการสภาวิศวกรที่ออก 6 ข้อบังคับ 3 ระเบียบขึ้นมานี้ และก็เข้าใจด้วย
ว่าการทํางานออกมายากลําบาก โดยอาศัยนักกฎหมายต่าง ๆ ทีท่านเรียนไว้ แต่ท่านต้องนึกถึงผลกระทบนะ
ครับ ผมใช้ Time Frame เป็นตัวอธิบายว่าข้อบังคับเหล่าน้ี อาจจะเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายรัฐธรรมนูญ ตามที
ท่านสุธีกล่าว มาตรา 5 มาตรา 26 มาตรา 40 และมาตรา 77 ต่างกรรมต่างวาระแล้วแต่ว่ามันจะผิดประเด็น
ไหน ผมพูดหลักการ จะไม่อธิบายเรื่อง Detail นะครับ เพราะ Detail ผมเข้าใจว่าเจตนารมณ์ของท่านดีมาก
ครับ ประเด็นข้อกฎหมายผมก็รู้ ประเด็นข้อกฎหมายล้วนๆ เลยนะครับ ไม่ใช่ประเด็นเรื่องอ่ืน ๆ เลย ผมจะไม่
ขัดคอขัดข้องอะไรต่าง ๆ ที่ท่านเรียกเงินอะไรก่ีบาท ผมไม่ได้ติดใจเลยครับ เพียงแต่ว่าเตือนให้กรรมการทราบ
ว่า Time Frame ของการออกข้อบังคับเหล่าน้ี เป็นการออกก่อนที่กฎหมายรัฐธรรมนูญปี 2560 จะประกาศใช้ 
ซึ่งมีความสําคัญมาก พรบ. ต่าง ๆ ทั่วประเทศที่อยู่ในทุกกรมกองขณะนี้องคาพยพถูกปรับใหม่หมดเลย ล่าสุด
คือกฎหมายของศาลปกครองก็ถูกปรับเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ แต่สิ่งที่เรากําลังปฏิบัติอันน้ี
เข้าข่ายสุ่มเสี่ยงที่จะขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญผมพูดถึงหลักการ เพราะ Time Frame ของท่านออกมาก่อนที่
กฎหมายประกาศใช้ ท่านเคยเสนอมาเมื่อคราวมกราคม 2560 ครั้งหน่ึงแล้ว และเช่ือว่ากฎหมายน้ีกว่าที่จะ
ออกมาถึงมกราคมถึงที่ประชุมใหญ่คราวที่แล้ว ท่านต้องใช้เวลาไม่ตํ่ากว่า 1 ปี ในการพิจารณาจนกระท่ังมันตก
ผลึกเป็นเรื่องประเด็นเหล่าน้ี เพราะฉะน้ันสิ่งที่กําลังจะเตือนให้ท่านทราบก็คือให้บันทึกไว้ด้วยว่าการกระทํา 
ใดๆ ที่มันจะส่อผลแล้วก็ผลร้ายถึงต่อสภาเอง ท่านจะต้องมีมาตรการในการรองรับการบังคับใช้กฎหมายเหล่าน้ี 
ถ้ามันเกิดผลกระทบหรือเขาฟ้องร้องขึ้นมา อันน้ีจะพูดในวงกว้างและส้ันๆ ก็ขอบคุณในความหวังดีของ
กรรมการที่เสนอข้อบังคับเหล่าน้ีมา 

ประธานฯ แจ้งว่า เมื่อที่ประชุมเห็นชอบข้อบังคับยังไงก็จะต้องไปเข้าที่คณะกรรมการ
กฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งท่านจะเป็นผู้ให้ความเห็นและก็จะส่งกลับมาที่สภาวิศวกรเพ่ือปรับปรุง
แก้ไขอยู่แล้ว เพ่ือที่ว่าจะสอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือว่าอะไรก็ตาม เพราะฉะน้ันทุกฉบับที่เรา
พิจารณากันในวันน้ี จะไปเข้าที่กฎหมายของกระทรวงมหาดไทยอีกรอบหน่ึง เพ่ือที่ว่าท่านจะได้ให้ความเห็นที่
ถูกต้องและชัดเจน ทั้งน้ี ที่ผ่านมาก็มีอยู่หลายฉบับที่ส่งกลับมาที่สภาวิศวกร เพ่ือมีการปรับแก้ให้ถูกต้องให้
เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

นายสุธีร์ ซื่อตรง (สมาชิกสามัญเลขท่ี 20716) ได้แสดงความเห็นว่า ประเด็นน้ีผมได้อ่าน
ข้อบังคับของสภาแล้วไปเทียบกับ สกอ. ปรากฏว่า สกอ. เขาจะมีเรื่องระดับการศึกษาอยู่ 4 จุด แต่ที่เขาเน้นคือ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า ตํ่ากว่าโทไม่มี เพราฉะน้ันปริญญาบัตรของที่น่ี ผมคิด
ว่าของวิศวกรท่ีเป็นปริญญาตรีหรือ 2 ระดับน้ัน น่าจะเป็นปริญญาโท ระดับการศึกษาน่าจะตํ่ากว่าของสถาบัน
การอุดมศึกษา เพราะฉะนั้นเรื่องประเด็นของการศึกษาของอาจารย์ อันน้ีไม่ค่อยมีปัญหา แต่ปัญหาคือว่าทําไม
อาจารย์วิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยที่เป็น ดร. หลายๆ คน หรือปริญญาโทหลายๆ คน มีคุณวุฒิหรือว่า
ใบรับรองของวิศวกรแค่ภาคีมีจํานวนมาก เพราะบางทีก็เกิดปัญหาว่าไม่มีคนรับรองอาจารย์ที่จะปรับระดับหรือ
อย่างน้อยสามัญที่จะรับรองไม่มีเลย เพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะไปหารือกับ สกอ. ว่าคุณสมบัติคุณวุฒิ ศจ. รศ. 
ปริญญาเอกน่าจะให้เขาเข้ามาสอบเลื่อนระดับกันมากหน่อย ตรงนี้ในส่วนที่เก่ียวข้องกับ สกอ. เมื่อ 2 – 3 วันน้ี 
มีข่าวว่าจะมีการปรับ สกอ. ไปเป็นกระทรวงใหม่ ก็มีประธานคณบดีของเราที่เป็นวิศวกรเป็นคนสัมภาษณ์เอง
นะ เพราะฉะนั้นแค่ประเด็นตรงน้ีออกมาแล้วก็กระทรวงศึกษาเปลี่ยนไป ตรงน้ีก็ต้องเปลี่ยนไปอีก เพราะฉะน้ัน
ในส่วนที่จํานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ 20 คนต่ออาจารย์ 1 คน ผมว่ามันค่อนข้างที่จะน้อยไป น่าจะเป็น 30 คน 
เพราะว่าปัจจุบันการเรียนรู้ การมี Youtube อะไรต่างๆ ช่วยได้เยอะ เพราะฉะนั้น ผมยกตัวอย่างมหาวิทยาลัย
รามคําแหงเป็นมหาวิทยาลัยเปิด ผมคิดว่าน่าจะศึกษาจากเขาว่าเพราะอะไรถึงสามารถผลิตได้มากขึ้น ก็เป็น  
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3 ประเด็นแล้วนะครับ ประเด็นที่ 4 ก็คือว่า ผมขอสรุปก็คือว่าประการที่หน่ึงคุณวุฒิของคณาจารย์ของเราจะ
ตํ่ากว่าของสถาบันอุดมศึกษา ก็คือ สกอ. ประการที่สองจํานวนอาจารย์ต่อนักศึกษาค่อนข้างจะน้อยไปอาจารย์ 
1 คน กับนักศึกษา 20 ควรจะเป็น 30 แล้วก็น่าจะบอก สกอ.ว่าอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาโท ศจ. รศ. ควรมาสอบ
ปรับเป็นสามัญด้วยอันน้ีควรจะมีการเป็นการลดความเหลื่อมล้ํา ขอบคุณครับ 

นายเรืองวิทย์ โชติวิทยธานินทร์ (สมาชิกสามัญเลขท่ี 15027) แจ้งว่า มาตรา 40 บรรทัด
สุดท้ายเขียนไว้ชัดเจนว่าการออกกฎระเบียบหรือการออกข้อบังคับจะต้องไม่เป็นการก้าวก่ายการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยชัดเจนอ่านง่าย ๆ แล้วเมื่อก้ีประธานบอกว่าไม่ เป็นไร ลงมติไปกันก่อน แล้วส่งไป
กระทรวงมหาดไทย และทางกระทรวงมหาดไทยจะแก้ไขส่งกลับมา ทําไมเราแสดงความโง่ให้เค้าเห็น ทั้ง ๆ ที่ 
ในกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 54 ได้บ่งบอกอธิบายเรื่องจัดการศึกษาของชาติค่อนข้างชัดเจนว่าให้จัด
การศึกษาจนถึงระดับมาตรฐานสากลอยู่แล้ว การจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ เราไม่ควร
เข้าไปยุ่ง แม้กระทั่งการกําหนดวุฒิของอาจารย์ที่จะสอน ซึ่งไม่ใช่เรื่องของสภาวิศวกร  

ประธานฯ แจ้งว่า ขอให้กล่าวโดยสรุป 

นายเรืองวิทย์ โชติวิทยธานินทร์ (สมาชิกสามัญเลขที่ 15027) แจ้งว่า ยังไม่หมดเวลา  
ยังไปบอกว่าให้รับไปก่อน ลงมติไป เด๋ียวกระทรวงมหาดไทยเขียนมาเองว่าได้หรือไม่ได้ มันก็เห็นเราไอ้พวก 
วิศวมันโง่หรือไงวะอ่านไม่ออก ว่ารัฐธรรมนูญเขียนอย่างน้ี ของเก่า ๆ ที่ท่านเลขาธิการฯ บอกว่าหมอก็ทําได้ 
เขาทําในบริบทช่วงน้ันไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับน้ี รัฐบาลก็บอกไว้แล้วว่ารัฐธรรมนูญฉบับน้ีเรียกว่าปราบโกง เรา
ต้องจําไว้ด้วยว่าปราบโกง เมื่อสักครู่เลขาธิการฯ มาพูดในตอนแรกๆ แล้วว่ากรรมการไม่มีผลประโยชน์อะไร 
เช่ือ ๆ แต่ผมไม่เช่ือ ต้องพูดว่าสภาวิศวกรหรือพวกเราวิศวกรไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างน้ี ฉะน้ันเรื่องน้ีผมอยาก
เสนอให้นายกสภาวิศวกรถอนเรื่องน้ีออกไปก่อน แล้วไปเรียบเรียงมาใหม่ แล้วไปหารือกับกระทรวงมหาดไทย
ให้เรียบร้อย เมื่อเร็วๆ น้ีกฤษฎีกาออกพระราชกําหนดทําให้เกิดความวุ่นวาย ฉะน้ันขอให้นายกสภาวิศวกรถอน
ร่างน้ีออกไปก่อน 

ประธานฯ แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 8 (3) กําหนดไว้อยู่แล้ว
ตอนน้ีเราดําเนินการตามข้ันตอน อย่างสมาชิกอภิปรายเมื่อสักครู่ว่าเราดําเนินการมานานกว่าที่จะมานําเสนอ
ในที่ประชุมใหญ่ จึงเป็นไปตามขั้นตอน ฉะน้ันการที่เราปฏิบัติหน้าที่ตามมาตราที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติก็
ถือว่าเราได้ทําหน้าที่น้ัน และขออนุญาตดําเนินการนับองค์ประชุม 

นายสุธี กรกมลพฤกษ์ (สมาชิกสามัญเลขที่ 7518) แจ้งว่า ที่บอกว่าดําเนินการที่ถูกต้อง
ตามรัฐธรรมนูญน้ัน ไม่ได้แสดงกิจกรรมที่ทํามาเลย การที่ท่านพยายามกล่าวอ้างน้ัน ไม่สามารถเช่ือได้ เพราะ
ไม่แสดงอะไร ผมเคยบอกแล้วว่าคุณปกรณ์บอกว่าต้องใช้วิธีการที่หลากหลายรวมทั้งอํานวยความสะดวกให้ผู้ที่
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้แสดงความคิดเห็น และการประชุมใหญ่เป็นประชุมตามกฎหมายสภาวิศวกร ที่ท่าน
ไปทํากันเพียง 5 คน 10 คน ท่านจะมาอ้างตลอดไม่ได้ 

ประธานฯ แจ้งว่า เรามีการทําตามขั้นตอน มีการประชาพิจารณ์ การขออนุญาต เราไม่ได้
เป็นการตอบโต้ในลักษณะน้ี ขออนุญาต 

นายสุธีร์ ซื่อตรง (สมาชิกสามัญเลขที่ 20716) ได้แสดงความคิดเห็นว่า ในกรณีที่ท่านสุธี
คิดว่าผิดรัฐธรรมนูญน้ัน มีอีกขั้นตอนหน่ึง ท่านไปยื่นคําร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็บอกว่าผิดรัฐธรรมนูญ
มาตราไหนได้ขณะเดียวกันเลย 
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จากน้ัน ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วย
การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
จากองค์ประชุมนับได้จํานวน 348 คน มีสมาชิกสามัญให้ความเห็นชอบ จํานวน 227 คน ไม่เห็นชอบ จํานวน 
9 คน และงดออกเสียง จํานวน 112 คน 

นายสุธี กรกมลพฤกษ์ (สมาชิกสามัญเลขที่ 7518) แจ้งว่า เรื่องศาลรัฐธรรมนูญผมรู้แล้ว 
ผมมีสิทธ์ิย่ืนแต่ผมรับปากที่ประชุมว่าถ้าเผื่อวิศวกรสมาชิกที่ไม่เห็นด้วย ผมจะทําหนังสือถึงเลขาธิการกฤษฎีกา 
ทําหนังสือถึงรัฐมนตรี ตามข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนดก่อน แล้วหลังจากน้ัน ผมก็จะย่ืนศาลปกครอง เพราะว่า
คําสั่งทั้งหลายเป็นคําสั่งทางปกครอง เพราะถ้าเผื่อคนหลายคนเตือนท่านด้วยความหวังดีและด้วยรู้จริงนะครับ 
ไม่ใช่อ้างเป็นดร. เป็นอะไรแต่รู้หมดไม่ใช่นะครับ อย่างที่สัมมนานะครับ เลขายังมาบอกผมเลยว่าห้ามพูด 

ประธานฯ แจ้งว่า ตามท่ีเรียนครับ ไม่ใช่เป็นการโต้วาที 

นายสุธี กรกมลพฤกษ์ (สมาชิกสามัญเลขที่ 7518) แจ้งว่า ไม่ใช่การโต้วาที การแสดงความ
คิดเห็นนะครับ เมื่อก้ีท่านเรืองวิทย์เพ่ิงบอกว่าถ้ามีประธานโง่ๆ อย่างน้ี ไม่ยอมรับฟังอะไรเลย ก็สรุปตลอด 

ประธานฯ แจ้งว่า ขออนุญาตบันทึก จะถอนไหมครับ พ่ีสุธีจะพูดแบบน้ีไม่ได้นะในที่
ประชุม 

นายสุธี กรกมลพฤกษ์ (สมาชิกสามัญเลขที่ 7518) แจ้งว่า ผมขอให้ฟ้องครับ เพราะผมอ้าง
ท่านเรืองวิทย์ครับ ขอให้ฟ้องครับ บันทึกให้หมดนะครับ เป็นพยานที่ศาล  

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ
วุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 4.4 ขอความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพ
ต่างด้าวตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม พ.ศ. .... 
 คณะกรรมการสภาวิศวกรได้จัดทําร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกร
วิชาชีพต่างด้าวตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม พ.ศ. .... เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบ
ต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมที่ 4.4 

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) เรียบร้อย
แล้ว สภาวิศวกรยังไม่มีข้อบังคับที่จะมารองรับในส่วนน้ี จึงจัดทําร่างข้อบังคับฉบับน้ีขึ้นมา สภาวิศวกรได้จัดทํา
ประชาพิจารณ์ข้อบังคับน้ีมา 2-3 ครั้ง จากน้ัน ประธานฯ มอบหมายให้นายไกร ต้ังสง่า อุปนายกสภาวิศวกร  
คนที่ 1 นําเสนอร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวตามข้อตกลงยอมรับร่วม
ของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม พ.ศ. .... 

 นายไกร ต้ังสง่า อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 ได้นําเสนอร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วย
การข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม พ.ศ. ....  
โดยสรุปสาสระสําคัญได้ดังน้ี ประเทศไทยได้ใช้วิศวกรอาเซียนมาประมาณ 20-30 ปีแล้ว ตามบริษัททั้งหลายก็
ใช้กันในรูปแบบที่ผ่านทางกระทรวงแรงงานหรือได้ความอนุเคราะห์จาก AIT กระบวนการคือว่า การขึ้น
ทะเบียนจะทําอย่างไรให้ถูกกฎหมาย มันเป็นข้อตกลงซึ่งระหว่าง 10 ประเทศในอาเซียนได้มีข้อตกลงกันไว้ 
สาระสําคัญของข้อบังคับฉบับน้ี คือ เปรียบเสมือน Visa ให้วิศวกร 10 ประเทศในอาเซียนได้มีการเคล่ือนย้าย
การประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้อง ในกฎกระทรวงกําหนดการดําเนินการอ่ืนอันเป็นวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร 
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พ.ศ. 2560 ได้ระบุเก่ียวกับข้อตกลงของการบริการด้านวิศวกรรมอาเซียน ตาม (2) ส่งเสริม สนับสนุน และ 
จัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพควบคุมตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน
ด้านบริการวิศวกรรม รวมท้ังข้อตกลงระหว่างประเทศอ่ืนที่เก่ียวกับการให้บริการวิศวกรรมข้ามแดน คือ  
การเคลื่อนย้ายไปแต่ละประเทศ The ASEAN Chartered Professional Engineer (ACPE) เป็นเสมือน 
Passport ระเบียบวาระน้ีเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Visa ที่คนใน 10 ประเทศจะเข้ามาทํางานในประเทศไทย คําว่า
วิศวกรวิชาชีพต่างด้าว คือ วิศวกรวิชาชีพอาเซียนที่ประสงค์เข้ามาประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมในประเทศไทย และได้รับการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจากสภาวิศวกร (RFPE)  
โดยผู้ขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 

1. มีสัญชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 
2. เป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน 
3. เป็นสมาชิกสภาวิศวกร ประเภทวิสามัญ 
4. ไม่เคยถูกเพิกถอนการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว 
5. การยื่นคําขอต้องมีหลักฐานที่สําคัญ คือ หนังสือรับรองการปฏิบัติงานของวิศวกร

วิชาชีพต่างด้าว ซึ่งออกโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล โดยระบุ
รายละเอียดช่ือผู้ย่ืนคําขอ ตําแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

6. หนังสือแจ้งผลการพิจารณาสามารถทําในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพ่ือความ
สะดวกในการประสานงานติดต่อในปัจจุบัน 

7. ใบรับรองการข้ึนทะเบียน/ใบรับรองการต่ออายุทะเบียน มีอายุ ๑ ปี 
8. วิศวกรวิชาชีพต่างด้าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย  และตาม

ข้อตกลง MRA และต้องไม่ประกอบวิชาชีพโดยอิสระ โดยวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวต้องประกอบวิชาชีพร่วมกับผู้
ได้รับใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล และผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ประเภทบุคคลธรรมดาที่สังกัดนิติบุคคลน้ันตามที่
ได้แจ้งไว้ต่อสภาวิศวกร 

9. กรณีวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวประสงค์ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องได้รับ
ใบอนุญาตฯ จากสภาวิศวกร 

10. หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล ตามท่ีได้แจ้งไว้ต่อ
สํานักงานสภาวิศวกร จะต้องย่ืนคําขอเพ่ือแจ้งเปลี่ยนแปลงต่อสํานักงานสภาวิศวกร ภายใน 60 วันนับแต่วันที่
มีการเปล่ียนแปลง  กรณีไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงภายในกําหนด ให้การข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวของผู้
น้ันสิ้นสุดลง 

11. กําหนดให้มีการสิ้นสุดลงของการข้ึนทะเบียนและการเพิกถอนการข้ึนทะเบียน โดย
เทียบเคียงกับกฎหมายอ่ืน ๆ 

 จากน้ัน ประธานฯ อนุญาตให้สมาชิกในที่ประชุมกล่าวอภิปรายแสดงความคิดเห็น โดย
สรุปสาระสําคัญดังน้ี 

 นายมนต์ชัย ราบรื่นทวีสุข (สมาชิกสามัญเลขที่ 21226) ได้เสนอความคิดเห็นว่า ร่าง
ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้าน
บริการวิศวกรรม พ.ศ. .... และร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการข้ึนทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพ
อาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จะต้องพิจารณาควบคู่กันไป 
เพราะร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวตามข้อตกลงยอมรับร่วมของ
อาเซียนด้านบริการวิศวกรรม พ.ศ. .... แม้ว่าจะเป็นพันธกรณีของอาเซียน ซึ่งตามข้อบังคับในหมวดที่ 1 ข้อที่ 
4 กําหนดว่าผู้ขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวต้องมีคุณสมบัติ คือ มีสัญชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน เป็น
วิศวกรวิชาชีพอาเซียน เป็นวิศวกรสามัญ และไม่เคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว และ 
ในหมวดที่ 2 ข้อที่ 5 กําหนดให้แนบหลักฐานสําเนาหนังสือเดินทาง หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน สําเนาการ
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รับรองการขึ้นทะเบียน สําเนาใบอนุญาต และในหมวดที่ 2 ข้อที่ 6 กําหนดให้คณะกรรมการสภาวิศวกร
ดําเนินการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวในนามของสภาวิศวกรได้เลย ง่ายไปหรือไม่ แม้ว่าจะเป็นพันธะ
กรณีอย่างไรก็แล้วแต่ แต่หากเช่ือมโยงไปยังร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการข้ึนทะเบียนเป็น
วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในข้อ 4 (1) วิศวกร
ไทยที่จะขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร (2) ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 7 ปี (3) ต้องมี
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปีที่เด่นชัด กรณีวิศวกรไทยถ้าเป็นภาคีวิศวกรพิเศษมีความเช่ียวชาญยังต้องให้งาน
ตรงอีก เช่นน้ีเป็นการลิดรอนสิทธิวิศวกรไทยหรือไม่ เป็นความไม่เสมอภาค 

 นายไกร ต้ังสง่า อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 ได้ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า สภาวิศวกรไม่ได้ลิดรอน
สิทธ์ิ แต่เป็นการสร้างมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการไปทํางานต่างประเทศมาตรฐาน
จะต้องสูงกว่าต่างประเทศด้วย เช่นเดียวกัน MRA ระบุไว้ว่าคําว่า significant work ต่างฝ่ายต่างปฏิบัติโดยใช้
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพแต่ละประเทศในอาเซียน คําว่าคุณภาพคือคุณสมบัติ 
 นายธํารงค์ สมพฤกษ์ (สมาชิกสามัญเลขที่ 10238) ได้เสนอความเห็นว่า คณะกรรมการ
สภาวิศวกรควรพิ จารณ าการแ ก้ ไขพระราช บัญญั ติ สถาป นิกของกรม โยธาธิการและผั ง เมื อ ง  
ซึ่งกําลังอยู่ระหว่างการทําประชาพิจารณ์ พระราชบัญญัติสถาปนิกใช้คําว่าสถาปนิกต่างชาติ แต่สภาวิศวกรใช้
อีกศัพท์หน่ึง ขอให้ทบทวนว่าจะใช้คําว่าอะไร และกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ยกเลิกข้อความใน (3) ของ
มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก ซึ่งมาตรา 8 คือการรับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร  
จึงควรพิจารณาให้รอบคอบ 

 ประธานฯ ได้ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า ปัจจุบันน้ีเน่ืองจากข้อตกลง MRA ของวิศวกรกับสถาปนิก
ต่างกันเล็กน้อย ปัจจุบันน้ี ACPE วิศวกรอาเซียน 10 ประเทศ มีจํานวนวิศวกรอาเซียนประมาณ 2,500 คน 
เป็นวิศวกรไทยประมาณ 187 คน แต่ RFPE วิศวกร 10 ประเทศ มีจํานวนวิศวกรประมาณ 7 – 8 คน เป็น
วิศวกรไทย 1 คน อยู่ระหว่างการเร่ิมต้น วิศวกรต่างชาติที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศไทย
จะต้องมาขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ปัจจุบันน้ีมีใบอนุญาตฯ ภาคีวิศวกรพิเศษที่ออกให้วิศวกร
ต่างชาติประมาณ 180 ใบ ซึ่งต่อไปวิศวกรที่จะมาจากอาเซียนจะต้องมาเข้าช่องทางน้ี การออกข้อบังคับฉบับน้ี
เพ่ือรองรับการดําเนินการดังกล่าว ขณะเดียวกันเน่ืองจาก MRA เป็นการลงนามระหว่าง 10 ประเทศ  
สภาวิศวกรจึงต้องดําเนินการตามข้อตกลงร่วมดังกล่าว นอกจากน้ี สภาวิศวกรได้มีการแต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือ
พิจารณาการปรับปรุงพระราชบัญญัติวิศวกร ซึ่งกําลังอยู่ระหว่างการดําเนินการ โดยคณะทํางานฯ จะนํากรณี
การแก้ไขพระราชบัญญัติสถาปนิกมาประกอบการพิจารณาด้วย 
 นายเกษมสุข บุญเจริญ (สมาชิกสามัญเลขที่ 98766) ขอให้นําเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมว่า  
แต่ละประเทศมีข้อกําหนดในการที่ วิศวกรไทยไปทํางานในแต่ละประเทศอย่างไรและมีการกําหนด
ค่าธรรมเนียมอย่างไรบ้าง เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 นายเรืองวิทย์ โชติวิทยธานินทร์ (สมาชิกสามัญเลขที่ 15027) ได้อภิปรายในเรื่องของ
คุณสมบัติวิศวกรต่างด้าว ในข้อ 4 (1) ว่ามีคุณสมบัติค่อนข้างแคบ ควรนําคุณสมบัติของสมาชิกสภาวิศวกรตาม
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และคุณสมบัติผู้ขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนตามร่างระเบียบ
คณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  (ASEAN Chartered 
Professional Engineer) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาพิจารณาประกอบด้วย 
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 นายไกร ต้ังสง่า อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า ขณะน้ีได้มีการกรอง
คุณภาพวิศวกรต่างชาติที่มาทํางานในประเทศไทย ดังน้ี 1. ต้องอยู่ใน 10 ประเทศในอาเซียนเท่าน้ัน 2. ต้อง
เป็น APCE ในประเทศใดประเทศหน่ึง 3. ผู้ที่มาขึ้นทะเบียน RFPE จะต้องมีนิติบุคคลของประเทศไทยและ
บุคคลที่จดทะเบียนกับสภาวิศวกรมารองรับ วิศวกรท่ีขึ้นทะเบียน APCE แล้วประพฤติผิดจรรยาบรรณของ
ประเทศอ่ืนที่ตนเองไปทํางาน ประเทศน้ันๆ จะแจ้งต่อประเทศของวิศวกรคนดังกล่าวว่าบุคคลน้ีไม่สามารถข้ึน
ทะเบียนเป็น RFPE หรือ APCE ของประเทศน้ันได้ ส่วนเรื่องค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ทั้ง 10 
ประเทศยอมรับร่วมกัน และคณะกรรมการสภาวิศวกรได้จัดทําประชาพิจารณ์เพ่ือให้สมาชิกทุกท่านได้
อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบังคับน้ีจํานวน 2 ครั้ง 
 จากน้ัน ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วย
การข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม พ.ศ. ....  
จากองค์ประชุมนับได้จํานวน 334 คน มีสมาชิกสามัญให้ความเห็นชอบ จํานวน 249 คน ไม่เห็นชอบ จํานวน 
3 คน และงดออกเสียง จํานวน 82 คน 

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวตาม
ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม พ.ศ. .... 

 4.5 ขอความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยแบบและอายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 คณะกรรมการสภาวิศวกรได้จัดทําร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยแบบและอายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร 
ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงาน
การประชุมที่ 4.5 

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ร่างข้อบังคับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้เป็นสากล โดยการเพิ่มเติมข้อความภาษาอังกฤษ ใบอนุญาตฯ แบบใหม่น้ี
จะมีคํ าว่า Thai Professional Engineering License ในส่วน ช่ือตัวและช่ือสกุลใช้คํ าว่า Title/Name 
Sumame เลขทะเบียนใช้คําว่า License No. เลขที่สมาชิกสามัญใช้คําว่า Member No. ระดับใช้คําว่า 
Level แบ่งเป็น  ภาคี วิศวกรใช้คํ า ว่า Associate Engineer สามัญ วิศวกรใช้  Professional Engineer  
วุฒิ วิศวกรใช้ Senior Professional Engineer ภาคี วิศวกรพิ เศษใช้ Adjunct Engineer สาขาใช้คําว่า 
Discipline วันอนุญาตใช้คําว่า Date of lssue วันหมดอายุใช้คําว่า Date of Expiry ส่วนด้านหลังคงเดิม 
เพียงแต่เพ่ิม QR Code และมีช่ือ COUNCIL OF ENGINEERS และ www.coe.or.th  

 นายเรืองวิทย์ โชติวิทยธานินทร์ (สมาชิกสามัญเลขที่ 15027) ได้แสดงความเห็นว่า  
ใบอนุญาตฯ แบบใหม่น้ีมีการระบุอายุของใบอนุญาตและอายุของสมาชิก ซึ่งสมาชิกหลายคนยังไม่เข้าใจว่ามี
ความแตกต่างกันอย่างไร จึงขอเสนอให้เพ่ิมข้อความตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 49 ที่ระบุ
ว่า ใบอนุญาตสิ้นสุดเมื่อขาดสมาชิกภาพ เพ่ือให้มีชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

 ประธานฯ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ปัจจุบันได้ปรับปรุงให้วันสิ้นสุดอายุสมาชิกและใบอนุญาต
เป็นวันเดียวกันแล้ว เพ่ือให้สมาชิกทราบวันที่หมดอายุได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง 

 นายอาทิตย์ สาริกา (สมาชิกสามัญเลขที่ 60395) ได้เสนอให้เพ่ิมคําว่าประเทศไทยลงใน
ใบอนุญาตฯ ให้ชัดเจน 
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 ประธานฯ ช้ีแจงว่า ด้านบนบรรทัดแรกของใบอนุญาตฯ มีคําว่า Thai Professional 
Engineering License  

 จากน้ัน ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วย
แบบและอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จากองค์ประชุมนับได้จํานวน 
321 คน มีสมาชิกสามัญให้ความเห็นชอบ จํานวน 279 คน ไม่เห็นชอบ จํานวน 0 คน และงดออกเสียง 
จํานวน 42 คน 

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยแบบและอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 4.6 ขอความเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. .... 

คณะกรรมการสภาวิศวกรได้จัดทําร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. .... เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร 
ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ดังน้ี 

(1) ขอความเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. .... 

(2) ขอความเห็นชอบกรณีหากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ครั้งต่อไปน้ัน  
ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรสามารถที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมและดําเนินการประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาได้ โดยไม่ต้องเสนอเรื่องต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร  

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมที่ 4.6 

ประธานฯ มอบหมายให้นายสฤทธ์ิเดช พัฒนเศรษฐพงษ์ กรรมการสภาวิศวกร ในฐานะ
ประธานคณะทํางานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ นําเสนอร่างระเบียบคณะกรรมการ
สภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ....  

นายสฤทธ์ิเดช พัฒนเศรษฐพงษ์  กรรมการสภาวิศวกร ได้ นําเสนอร่างระเบียบ
คณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. .... ดังน้ี 
ร่างระเบียบฉบับน้ีเป็นเรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 
2558 ซึ่งที่ประชุมใหญ่อนุมัติให้สภาวิศวกรสามารถดําเนินการในการพัฒนาระบบตรวจประเมินหรือการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) จากน้ันจึงได้มีการพัฒนาโครงการนําร่องและ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งสาระสําคัญของร่างระเบียบฉบับน้ีมีดังน้ี 

1. การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ตัวตนของระบบรองรับมาตรฐานการศึกษาให้ เป็นที่ ยอมรับทั้ งในประเทศและต่างประเทศ  และ
สถาบันการศึกษาได้รับรองมาตรฐานจะได้นําไปกล่าวอ้างได้อย่างเต็มความภาคภูมิ จึงได้มีการจัดทําร่าง
ระเบียบฉบับน้ีขึ้นมา 

2. กําหนดให้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ โดยคณะอนุกรรมการชุดน้ีจะมีช่ือ มีกิจกรรม มีภาระมีหน้าที่ที่ชัดเจนต่อเน่ืองกันไป
ทุกสมัยตราบใดที่ระเบียบน้ียังไม่ถูกยกเลิก มีภารกิจที่ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง 
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3. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์และการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ให้เป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด  

อน่ึง ระเบียบฉบับน้ีไม่ได้ใช้บังคับ แต่ใช้บนพ้ืนฐานความสมัครใจของผู้ประสงค์จะขอ
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และจัดทําขึ้นเพ่ือให้สภาวิศวกรมีองค์กรตัวตนท่ีชัดเจนและมีความต่อเน่ือง
ในการดําเนินงานในกรอบอย่างต่อเน่ืองย่ิงขึ้น 

ประธานฯ อนุญาตให้สมาชิกในที่ประชุมกล่าวอภิปรายแสดงความคิดเห็น โดยสรุป
สาระสําคัญดังน้ี 

นายสุธี กรกมลพฤกษ์ (สมาชิกสามัญเลขที่ 7518) ได้แสดงความคิดเห็นว่า ตนเอง 
รู้กฎหมายของสภาวิศวกรดีกว่าประธานฯ เน่ืองจากเป็นหน่ึงในกรรมาธิการร่างพระราชบัญญัติวิศวกร อ้างตาม
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 7 สภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี (1) ส่งเสริมการศึกษาด้าน
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรม ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 40 
วรรค 2 ไปก้าวก่ายแผนการศึกษาของสถาบันการศึกษา และไม่มีความจําเป็นเลย เพราะตามที่ได้ช้ีแจงคือร่าง
ระเบียบน้ีออกมาเพ่ือเป็นแนวทางหน่ึงเท่าน้ัน 

นายสุธีร์ ซื่อตรง (สมาชิกสามัญเลขที่ 20716) ได้ต้ังข้อสังเกตว่า เหตุใดสภาวิศวกรจึงไป
เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา เน่ืองจากเป็นเรื่องของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และมหาวิทยาลัย การรับรองคุณภาพควรเก่ียวข้องกับด้านอุตสาหกรรม เน้นเก่ียวกับอุปกรณ์และ
เครื่องมือวัดต่างๆ ระบบประกันคุณภาพการศึกษามักจะใช้ในเชิงทฤษฎีหรือผู้ที่ไม่ได้จบทางด้านวิทยาศาสตร์  
มาตรฐานน้ีน่าจะซ้ําซ้อนกับของทบวงมหาวิทยาลัย และสภาวิศวกรไม่มีความจําเป็นต้องดําเนินการ 

ประธานฯ ได้ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า ภายหลังจากที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี 
2558 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสภาวิศวกรดําเนินการ คณะกรรมการสภาวิศวกรได้ไปหารือกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่ง 
สกอ. เห็นด้วยที่จะดําเนินการในเรื่องน้ี แต่เน่ืองจาก สกอ. ยังไม่มีงบประมาณและกําลังคนที่จะดําเนินการใน
เรื่องน้ีได้ จึงได้ขอให้สภาวิศวกรเป็นหลักในการดําเนินการไปก่อน และต่อไปในอนาคตจะพัฒนาเป็น Board of 
Accreditation (BA) เป็นหน่วยงานอิสระในการประเมินหลักสูตร จากน้ันสภาวิศวกรจึงได้มีการต้ัง
คณะอนุกรรมการ โดยมีผู้แทนจาก สกอ. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แห่งประเทศไทย และหน่วยงานเอกชน ร่วมเป็นอนุกรรมการฯ ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดน้ีได้ร่วมหารือและ
จัดทําร่างระเบียบน้ีขึ้นมา และได้มีการทําประชาพิจารณ์ โดยเชิญผู้แทนจากสถาบันที่เปิดการเรียนการสอน
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์มาร่วมหารือจํานวน 2 ครั้ง 

นายสฤทธ์ิเดช พัฒนเศรษฐพงษ์ กรรมการสภาวิศวกร ได้ช้ีแจงเพ่ิมเติมในเรื่องการประกัน
คุณภาพในภาคอุตสาหกรรมเรียกว่า Quality assurance แต่ในระบบการศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
เป็น Process Control ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ออกมาตรการรองรับไปแล้วในเร่ืองของ
การประกันคุณภาพภายใน สภาวิศวกรหรือองค์กรมีลักษณะเป็น Third Party เป็นองค์กรที่เป็นบุคคลที่สาม
นอกเหนือจากผู้เรียนและสถาบันการศึกษา โดยหลักเกณฑ์แล้วจะมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่อง
สําคัญในระบบการศึกษาระดับนานาชาติ เพ่ือยืนยันความสามารถของวิศวกรไทยท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
ที่ มีมาตรฐานเป็นที่ ยอมรับในระบบสังคมและอุตสาหกรรมโดยรวม  สภาวิศวกรไม่ ได้ไปก้าวก่าย 
สถาบันการศึกษาที่ประสงค์จะขอการรับรองคุณภาพการศึกษาดําเนินการโดยสมัครใจ ไม่มีผลบังคับ 
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นายโกวิทย์ สกุลแสงจันทร์ (สมาชิกสามัญเลขที่ 37181) ได้แสดงความคิดเห็นว่า  
ตามพระราชบัญญัติสภาวิศวกร พ.ศ. 2542 กําหนดให้สภาวิศวกรรับรองความชํานาญของวิศวกรในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เหตุใดจึงมีข้อยกเว้นให้สถาบันการศึกษาสามารถเลือกได้ว่าจะขอให้ 
สภาวิศวกรรับรองหรือไม่ 

นายสฤทธ์ิเดช พัฒนเศรษฐพงษ์ กรรมการสภาวิศวกร ได้ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า ระเบียบน้ีให้
อนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีสถานะเป็นอนุกรรมการในสภาวิศวกร
ดําเนินการตามระเบียบ ให้มีการกําหนดหลักเกณฑ์และรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระเบียบน้ีใช้บังคับ
ให้อนุกรรมการดําเนินการอย่างมีมาตรฐานตามกฎเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับในระบบสากล และเป็นที่ยอมรับโดย
สถาบันการศึกษาโดยทั่วไป ไม่ได้ใช้บังคับสถาบันการศึกษาว่าทุกสถาบันการศึกษาต้องขอรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา เพราะฉะนั้นระเบียบน้ีจึงอยู่บนพ้ืนฐานความสมัครใจของผู้ประสงค์จะขอรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา TABEE คือ คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) 
เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ TABEE ย่อมาจาก Thailand Accreditation Board of Engineering 
Education โดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ กรรมการสภาวิศวกร และผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้เปิดกว้างเชิญบุคคลท้ัง
จากหน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิการศึกษา เข้ามาเป็นองค์ประกอบของอนุกรรมการฯ 

นายโกวิทย์ สกุลแสงจันทร์ (สมาชิกสามัญเลขท่ี 37181)  ได้แสดงความคิดเห็นว่า ผมจะ
ขอมติที่ประชุมแก้ไขระเบียบว่าต้องให้สภาวิศวกรรับรองหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมทุกสถาบันที่ต้องการ
ประกาศนียบัตรทางด้านวิศวกรรม เน่ืองจากสถาบันการศึกษาต้องประสิทธิประศาสตร์ความรู้ที่เหมาะสมใน
ด้านวิศวกรรมก่อนที่จะให้ปริญญาบัตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ แล้วสภาวิศวกรจึงจะรับรองความชํานาญของ
เขาได้ แต่ถ้าเขาประสิทธิประศาสตร์ความรู้ที่สภาวิศวกรก็ไม่รับรองว่าเขามีความรู้ด้านวิศวกรรม จะมาสมัคร
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้อย่างไร 

ประธานฯ  ช้ีแจงเพ่ิม เติม ว่า มีข้อบั งคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม อยู่แล้ว 

 จากน้ัน ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการ 
สภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. .... และเห็นชอบกรณีหากมี
การแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ครั้งต่อไปน้ัน ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรสามารถที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมและดําเนินการประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาได้ โดยไม่ต้องเสนอเรื่องต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร จากองค์ประชุมนับได้จํานวน 346 
คน มีสมาชิกสามัญให้ความเห็นชอบ จํานวน 229 คน ไม่เห็นชอบ จํานวน 7 คน และงดออกเสียง จํานวน 
110 คน 

มติที่ประชุม 1. เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. .... 

2. เห็นชอบกรณีหากมีการแก้ไขเพิ่ มเติมระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร
ว่าด้วยการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ครั้งต่อไปนั้น 
ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรสามารถท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมและดําเนินการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาได้ โดยไม่ต้องเสนอเรื่องต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร 
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 4.7 ขอความเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียน
เป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

คณะกรรมการสภาวิศวกรได้จัดทําร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้น
ทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) (ฉบับที่ ..) พ .ศ . ....  
เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
ดังน้ี 

(1) ขอความเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็น
วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

(2) ขอความเห็นชอบกรณีหากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการข้ึนทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional 
Engineer) พ.ศ. 2557 ครั้งต่อไปน้ัน ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรสามารถท่ีจะแก้ไข
เพ่ิมเติมและดําเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ โดยไม่ต้องเสนอเรื่องต่อ 
ที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร  

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมที่ 4.7 

ประธานฯ มอบหมายให้นายไกร ต้ังสง่า อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 นําเสนอร่างระเบียบ
คณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  (ASEAN Chartered 
Professional Engineer) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

นายไกร ต้ังสง่า อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 นําเสนอร่างระเบียบคณะกรรมการ 
สภาวิศวกรว่าด้วยการข้ึนทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยสรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี การแก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติการข้ึนทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพ
อาเซียนเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อตกลง MRA และการยอมรับของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการขึ้นทะเบียน
เป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียนจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ต้ังแต่ระดับสามัญวิศวกร (professional engineer) 
ขึ้นไป มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติงานทางวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปีหลังจบการศึกษา 
มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่าสองปีในการรับผิดชอบงานวิศวกรรมควบคุมที่เด่นชัด คือ งานที่เก่ียวข้องกับตนเอง
โดยตรง วิศวกรวิชาชีพอาเซียนคือพาสปอร์ต ผู้ที่ได้จะต้องมีสัญชาติไทย และต้องมีหน่วยความรู้ตามระเบียบ
คณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 50 หน่วย 

ประธานฯ อนุญาตให้สมาชิกในที่ประชุมกล่าวอภิปรายแสดงความคิดเห็น โดยสรุป
สาระสําคัญดังน้ี   

นายไกรธีระ กิตติศรีไสว (สมาชิกสามัญ เลขที่  27102) ได้แสดงความคิดเห็นว่า  
ในที่ประชุมน้ียึดติดในรูปแบบมากกว่าสาระและเป้าหมาย โดยเฉพาะในเรื่องวิศวกรต่างประเทศที่จะเข้ามาใน
ประเทศไทยหรือวิศวกรไทยท่ีจะไปต่างประเทศ ทุกประเทศต่างก็กําหนดระเบียบปฏิบัติต่างๆ ไม่ใช่เพียง
รูปแบบ แต่มีนัยยะที่แฝงอยู่เบ้ืองหลังด้วย ซึ่งไม่ได้มีการพิจารณาเลย แต่ละประเทศจะมีการกําหนดมาตรฐาน
ขึ้นมาเพ่ือป้องกันหรือกีดกันระหว่างประเทศ ไม่ใช่เพ่ืออํานวยความสะดวก หรืออีกนัยยะหน่ึงที่ไม่ได้คํานึงถึง
คือสิทธิควบคุมความม่ันคงของประเทศ 
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นายมนต์ชัย ราบร่ืนทวีสุข (สมาชิกสามัญเลขท่ี 21226) ได้แสดงความคิดเห็นว่า ตามร่าง
ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered 
Professional Engineer) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในข้อ 4 (1) กําหนดว่าผู้ขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน
จะต้องเป็นสามัญวิศวกร และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาแล้วไม่น้อยกว่า 
7 ปี แต่กรณีเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ หากมีความ
ชํานาญเพียงพอจะไม่สามารถขอข้ึนทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียนได้เลยหรือ และในข้อ 4 (3) ท้าย
ประโยคขอให้ตัดคําว่า “เด่นชัด” ออกได้หรือไม่ โดยเสนอให้ใช้คําว่า “เป็นที่ประจักษ์” แทน 

นายไกร ต้ังสง่า อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 ได้ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า ผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ไม่สามารถขอขึ้นทะเบียนได้  ส่วนการใช้คําว่า “เด่นชัด” น้ัน ได้แปล
ตาม MRA ซึ่งใช้คําว่า “significant work experience” 

นายธํารงค์ สมพฤกษ์ (สมาชิกสามัญเลขที่ 10238) ได้เสนอความคิดเห็นว่า ให้เพ่ิมคําว่า 
“ตามท่ีสภาวิศวกรกําหนด” ไว้ท้ายข้อความ 

 จากน้ัน ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการ 
สภาวิศวกรว่าด้วยการข้ึนทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) 
(ฉบับที่  ..) พ .ศ . .... และเห็นชอบกรณีหากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) พ.ศ. 2557 
ครั้งต่อไปน้ัน ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรสามารถท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมและดําเนินการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาได้ โดยไม่ต้องเสนอเร่ืองต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร จากองค์ประชุมนับได้จํานวน 324 คน มีสมาชิก
สามัญให้ความเห็นชอบ จํานวน 246 คน ไม่เห็นชอบ จํานวน 0 คน และงดออกเสียง จํานวน 78 คน 

มติที่ประชุม 1. เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกร
วิชาชีพอาเซียน  (ASEAN Chartered Professional Engineer) (ฉบับที่  ..) 
พ.ศ. ....  

2. เห็นชอบกรณีหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการ
ขึ้นทะเบียนเป็น วิศวกรวิชาชีพอาเซียน  (ASEAN Chartered Professional 
Engineer) พ.ศ. 2557 ครั้งต่อไปนั้น ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรสามารถท่ีจะ
แก้ไขเพิ่มเติมและดําเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ โดยไม่ต้องเสนอเรื่อง
ต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร 

 4.8 ขอความเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียน
เป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

คณะกรรมการสภาวิศวกรได้จัดทําร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วย 
การขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อ 
ที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ดังน้ี 

(1) ขอความเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็น
วิศวกรเอเปค (APEC Engineer) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
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(2) ขอความเห็นชอบกรณีหากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการข้ึนทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) พ.ศ. 2552 ครั้งต่อไปน้ัน 
ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรสามารถที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมและดําเนินการประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาได้ โดยไม่ต้องเสนอเรื่องต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร  

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมที่ 4.8 

ประธานฯ มอบหมายให้นายไกร ต้ังสง่า อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 นําเสนอร่างระเบียบ
คณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการข้ึนทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

นายไกร ต้ังสง่า อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 นําเสนอร่างระเบียบคณะกรรมการ 
สภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) (ฉบับที่ ..) พ .ศ . .... โดยสรุป
สาระสําคัญได้ดังน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติการขึ้นทะเบียนฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการยอมรับร่วมของประเทศ
สมาชิกเอเปค โดยการข้ึนทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปคจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ต้ังแต่ระดับสามัญวิศวกร 
(professional engineer) ขึ้นไป มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติงานทางวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาแล้วไม่น้อย
กว่า 7 ปีหลังจบการศึกษา มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่าสองปีในการรับผิดชอบงานวิศวกรรมควบคุมที่เด่นชัด 
และต้องมีหน่วยความรู้ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 50 
หน่วย  
 จากน้ัน ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการ 
สภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และเห็นชอบกรณี
หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค (APEC 
Engineer) พ.ศ. 2552 ครั้งต่อไปน้ัน ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรสามารถที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมและดําเนินการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ โดยไม่ต้องเสนอเรื่องต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร จากองค์ประชุมนับได้
จํานวน 324 คน มีสมาชิกสามัญให้ความเห็นชอบ จํานวน 248 คน ไม่เห็นชอบ จํานวน 0 คน และงดออก
เสียง จํานวน 76 คน 

มติที่ประชุม 1. เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกร
เอเปค (APEC Engineer) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

2. เห็นชอบกรณีหากมีการแก้ไขเพิ่ มเติมระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร
ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) พ.ศ. 2552 ครั้ง
ต่อไปนั้น ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรสามารถท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมและดําเนินการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ โดยไม่ต้องเสนอเรื่องต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร 

 4.9 ขอความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. .... 

คณะกรรมการสภาวิศวกรได้จัดทําร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. .... เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร ตามมาตรา 43  
แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมที่ 
4.9 

ประธานฯ มอบหมายให้นายไกรวุฒิ เกียรติโกมล กรรมการสภาวิศวกร ในฐานะประธาน
อนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา นําเสนอร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ....  
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นายไกรวุฒิ เกียรติโกมล กรรมการสภาวิศวกร ได้นําเสนอร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วย
มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. .... โดยสรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจะต้องประกอบวิชาชีพโดยยึดถือมาตรฐาน 3 เรื่อง ได้แก่  

1. มาตรฐานการให้บริการวิชาชีพ ประกอบด้วย การให้ข้อมูลต่อผู้รับบริการเพ่ือให้มี
ความเข้าใจเก่ียวกับรายละเอียดในการให้บริการและวิธีปฏิบัติทางวิชาชีพ ข้อตกลงในการให้บริการวิชาชีพ 
การคิดค่าบริการวิชาชีพ กําหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคลต้องจัดให้มีผู้ได้รับใบอนุญาตฯ 
ประเภทบุคคลธรรมดา ซึ่งมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับ
การให้บริการ และการแจ้งรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

2. มาตรฐานการประพฤติปฏิบัติ ประกอบด้วย ไม่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์
สุจริต และรักษามาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ประกอบวิชาชีพภายในขอบเขตความสามารถ และปฏิบัติงานอยู่บนพ้ืนฐานกรอบความสามารถ
การประกอบวิชาชีพตามที่กําหนดไว้ และการพัฒนาศักยภาพของตนในการประกอบวิชาชีพ 

3. มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ ประกอบด้วย ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาต เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตาม
มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพที่คณะกรรมการสภาวิศวกรให้การรับรอง หรือกรณียังไม่ได้รับการรับรองให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป 

ร่างข้อบังคับฉบับน้ีเป็นการยกระดับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้ได้มาตรฐาน
และสนองต่อประโยชน์ของผู้รับบริการตลอดจนสาธารณะ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐาน 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่กําหนดไว้ในข้อบังคับน้ี 

ประธานฯ อนุญาตให้สมาชิกในที่ประชุมกล่าวอภิปรายแสดงความคิดเห็น โดยสรุป
สาระสําคัญดังน้ี 

นายสุธีร์ ซื่อตรง (สมาชิกสามัญเลขที่ 20716) ได้แสดงความคิดเห็นว่า เสนอให้ผ่าน 
เน่ืองจากในการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี 2560 ข้อบังคับฉบับน้ีกําลังจะได้รับความเห็นชอบ แต่
เน่ืองจากไม่ครบองค์ประชุมจึงยังไม่ผ่าน และเสียงส่วนใหญ่ไม่ได้คัดค้าน และขอเสนองบประมาณเพ่ิมเติมใน
การจัดหาตัวอย่างหัวข้อละ 2 โครงการ โดยเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ดีที่สุด โครงการขนาดเล็กที่ดีที่สุด ซึ่งไม่
รวมถึงความยากง่ายและระยะเวลา เพราะระยะเวลาอาจจะมีปัญหาอย่างอ่ืนที่ไม่เก่ียวข้องกับมาตรฐาน เพ่ือ
ไม่ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณหรือหน่วยราชการตีความไปในทางที่ผิด และปกป้องผลประโยชน์ แต่
โครงการที่จะจัดทําเป็นคู่มือน้ีไม่ควรผูกมัดว่าจะต้องทําตาม 

นายสุธี กรกมลพฤกษ์ (สมาชิกสามัญเลขที่ 7518) ได้แสดงความคิดเห็นว่า มาตรฐานน้ีไม่
ถูกต้องตามกฎหมาย ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เน่ืองจากกระทบสิทธิที่มีอยู่เดิม หรือจะอ้างข้อ 8 (ฌ) ว่ามาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตปี 2525 บอกว่ามาตรฐานคือสิ่งที่ถือเป็น
หลักสําหรับการเปรียบเทียบ กําหนด และตามที่ได้มีสมาชิกอภิปรายว่า การประชุมใหญ่สภาวิศวกรซึ่งเป็นสิทธิ
ของสมาชิก ปรากฏว่าไปกําหนดรูปแบบ ไม่มีเน้ือหาสาระ  
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ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า ในเรื่องของมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
สภาวิศวกรได้มีคณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมและคณะอนุกรรมการ
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ ซึ่งร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพทุกสมาคม และมีการร่วมพิจารณาว่ามาตรฐานฉบับ
ใดของสมาคมใดบ้างที่ควรจะต้องดําเนินการให้เป็นสากล 

จากน้ัน ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วย
มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. .... จากองค์ประชุมนับได้จํานวน 332 คน มีสมาชิก
สามัญให้ความเห็นชอบ จํานวน 291 คน ไม่เห็นชอบ จํานวน 0 คน และงดออกเสียง จํานวน 41 คน 

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. .... 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ  

 ประธานฯ ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะต่อสภาวิศวกร โดย
มีประเด็นที่สําคัญ ดังต่อไปน้ี 

1. เรื่องสวัสดิการช่วยเหลือวิศวกรอาวุโส 

 นายสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธ์ุ (สมาชิกสามัญเลขที่ 1646) ได้สอบถามความคืบหน้าของการ
พิจารณาสวัสดิการดูแลและช่วยเหลือวิศวกรอาวุโส รวมถึงจัดหาพวงหรีดและให้ความช่วยเหลือในกรณี
เสียชีวิตอย่างสมเกียรติ ตามท่ีได้นําเสนอในการประชุมสามัญสภาวิศวกร ประจําปี 2560 

 ประธานฯ ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิก
สัมพันธ์พิจารณาในเรื่องดังกล่าวแล้ว และจะนําเสนอเป็นเอกสารรายงานความคืบหน้าในการดําเนินการในการ
ประชุมใหญ่ครั้งต่อไป  

2. เรื่องการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 

 นายธํารงค์ สมพฤกษ์ (สมาชิกสามัญเลขที่ 10238) ได้เสนอความคิดเห็นว่า ขอให้
คณะกรรมการสภาวิศวกรเร่งรัดการแก้ไขพระราชบัญญัติวิศวกรและข้อบังคับของสภาวิศวกรที่เข้าข่ายจะขัด
ต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญปี 2560 และขอทราบความคืบหน้าเรื่องการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติวิศวกร 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายประเสริฐ ตปนียางกูร อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 ในฐานะ
ประธานอนุกรรมการกฎหมายของสภาวิศวกร นําเสนอความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 

 นายประเสริฐ ตปนียางกูร อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 นําเสนอความคืบหน้าของการ
ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ว่า คณะอนุกรรมการกฎหมายของสภาวิศวกร ได้ต้ัง
คณะทํางานปรับปรุงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ซึ่งประกอบด้วย กรรมการสภาวิศวกรและผู้เช่ียวชาญ
ทางด้านกฎหมายจากบุคคลภายนอก อาทิเช่น อดีตรองอัยการสูงสุด เจ้ากรมพระธรรมนูญ และนักกฎหมาย
อาวุโสจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งได้พิจารณาปรับแก้ไขข้อขัดข้องของพระราชบัญญัติวิศวกร 
พ.ศ. 2542 ก่อน ส่วนที่สมาชิกนําเสนอว่าให้พิจารณาในเรื่องที่เข้าข่ายจะขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญน้ัน 
ขณะนี้กําลังพิจารณาว่าบทบาทควรจะเป็นอย่างไร 
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 นายธํารงค์ สมพฤกษ์ (สมาชิกสามัญเลขที่ 10238) ได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุมว่า 
ขอให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาฉบับใหม่ที่กําลังดําเนินการอยู่ ซึ่งได้บัญญัติว่าสภาวิชาชีพจะ
ดําเนินการใดๆ ที่เป็นการก้าวก่ายต่อการบริหารการศึกษามิได้ สภาวิศวกรจะต้องพิจารณาว่าจะดําเนินการ
อย่างไร 

 ประธานฯ ได้ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า สมาพันธ์สภาวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยสภาวิชาชีพ 11 แห่ง 
ได้ร่วมกันหารือเร่ืองร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาฉบับใหม่แล้ว และได้เข้าร่วมการทําประชาพิจารณ์เมื่อ
วันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยสมาพันธ์สภาวิชาชีพได้มีข้อสรุปในประเด็นที่ขัดแย้งกับพระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษาในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในมาตราท่ี 56 และ 57 และได้จัดทําหนังสือเป็นลายลักษณ์
อักษรนําเสนอถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้ว 

3. เรื่องสถานะของสภาวิศวกรในฐานะที่ เป็นองค์กรเก่ียวกับการบริหารกิจการ
สาธารณะ 

 นายศุภชัย รักพานิชมณี (สมาชิกสามัญเลขที่ 10315) ได้สอบถามว่า สภาวิศวกรในฐานะ
ที่เป็นองค์กรเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมสาธารณะ ซึ่งในการบริหารกิจกรรมสาธารณะต้องมีการกําหนดให้
ชัดเจนในระดับต่างๆ ว่าใครเป็น Policy maker , Regulator และ Operator สภาวิศวกรทําหน้าที่ใด สําหรับ
ตนเองมีความเห็นว่าสภาวิศวกรเป็น Regulator ส่วน Policy maker คือกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐบาล และ 
Operator คือ สมาคมวิชาชีพต่างๆ ซึ่งถือเป็นหน่วยปฏิบัติ 

 นายอมร พิมานมาศ  เลขาธิการสภาวิศวกร ได้ ช้ีแจงว่า สภาวิศวกรจัด ต้ังขึ้ น 
โดยพระราชบัญญัติวิศวกร มีบทบาท อํานาจหน้าที่ และวัตถุประสงค์ตามท่ีระบุในพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ. 2542 สภาวิศวกรทําได้หลายบทบาท แต่บทบาทหลักคือเป็น Regulator ในแง่ของควบคุมการประกอบ
วิชาชีพ ส่งเสริมสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศไทย และให้
ข้อแนะนําเสนอแนะแก่รัฐบาลในเรื่องที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆ  
 นายสุธี กรกมลพฤกษ์ (สมาชิกสามัญเลขท่ี 7518) ได้เสนอความคิดเห็นว่า ตามพระราช
กฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ฉบับที่ 
16 มาตรา 3 ให้ยกเลิกข้อความในมาตรา 3 (39) แห่งพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐ เพราะสภา
วิศวกรเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และ 2540 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิด  
พ.ศ. 2539 ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2551 และให้ใช้ข้อความต่อไปน้ีแทน (40) สภาวิศวกร เพราะฉะน้ันสภาวิศวกร
เป็นหน่วยงานของรัฐ ต้องรับผิดทางละเมิด 

4. เรื่องโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน 

นายศุภชัย รักพานิชมณี (สมาชิกสามัญเลขที่ 10315) ได้สอบถามเรื่องการถ่ายโอน
เทคโนโลยีในโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบในการรับถ่ายโอน
เทคโนโลยี และได้เสนอแนะว่าสภาวิศวกรควรจะเชิญสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สมาคมวิชาชีพที่เก่ียวข้อง และคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องมาหารือร่วมกัน 
และจัดการระบบการถ่ายโอนเทคโนโลยีให้เป็นระบบ 
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ประธานฯ ได้ช้ีแจงว่า โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนดําเนินการโดยรัฐบาล 
ซึ่งสภาวิศวกรเป็นหน่วยงานในกํากับ รัฐบาลสามารถมอบหมายให้ดําเนินการได้ ใน ม.44 กําหนดว่าให้
กระทรวงคมนาคมประสานสองสภาวิชาชีพ คือ สภาวิศวกรและสภาสถาปนิกในเรื่องของการอบรมและ
ทดสอบความรู้ของวิศวกรจีน สภาวิศวกรก็ต้องดําเนินการไปตามน้ัน และรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าในเรื่อง
ของการถ่ายโอนเทคโนโลยีให้สภาวิศวกรและสภาสถาปนิกเข้าไปช่วยพิจารณาร่างสัญญาที่จะดําเนินการว่าจะ
ดําเนินการไปในลักษณะใด ซึ่งสภาวิศวกรก็ได้นําเสนอวิธีการดําเนินการต่อรัฐบาลไปแล้ว 

นายอมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร ได้ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า ในการหารือกับรอง
นายกรัฐมนตรี ตนซึ่งเป็นผู้แทนสภาวิศวกรได้เสนอโมเดลว่า แต่ละหน่วยงานกมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของ
ตนเอง สามารถท่ีจะเป็นศูนย์กลางได้ในส่วนที่ตัวเองเก่ียวข้อง เช่น มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางด้านวิจัย 
องค์กรวิชาชีพก็เป็นศูนย์กลางด้านการประกอบวิชาชีพ ส่วนสภาวิศวกรจําเป็นต้องเป็นในลักษณะ Regulator 
แต่ไม่ได้เป็นผู้ลงมือทําเอง ให้หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่และมีความเช่ียวชาญเป็นผู้ดําเนินการ และต้อง 
มีหน่วยงานกํากับอีกทีหน่ึง เพราะจะได้กํากับให้แต่ละหน่วยงานท่ีรับไปดําเนินการมีความสอดคล้องกัน  
ซึ่งสภาวิศวกรกําลังหารือกับผู้แทนจีนอยู่ ซึ่งได้ยอมรับในหลักการว่าจะให้วิศวกรไทยเข้าไปร่วมงานด้วย 
วิศวกรไทยเป็นผู้ที่ไปรับองค์ความรู้ และต้องมีองค์กรที่รับความรู้ในการดําเนินการเหล่าน้ีเพ่ือมาต่อยอด 
มิฉะน้ันเมื่อจบโครงการไปความรู้ก็จะสลายไป ซึ่งสภาวิศวกรทําหน้าที่ในส่วนน้ีได้ แต่เราจะไม่ทําทุกอย่าง  
เรารู้ว่าวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมวิชาชีพควรจะทําอะไร เราจะ
ส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางในด้านน้ัน เรารู้ว่ามหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยของรัฐ ควรทําหน้าที่
อะไร ก็ให้ทําหน้าที่น้ัน แต่ต้องมีองค์กรที่กํากับดูแล สภาวิศวกรและสภาสถาปนิกในฐานะที่เป็นตัวแทนของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมไทยน่าจะมีความเหมาะสมในการทําหน้าที่น้ีได้ 

5. สอบถามความชัดเจนของการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและไม่ควบคุม และ
การข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน 

นายโกวิทย์ สกุลแสงจันทร์ (สมาชิกสามัญเลขที่ 37181) ได้แสดงความคิดเห็นว่า เรื่อง
ของการประกาศวิชาชีพวิศวกรรมเพ่ิมเติมในหลายสาขา และมีคําว่า “วิศวกรรมควบคุม” อยากให้ 
สภาวิศวกรกําหนดให้ชัดเจนระหว่างความหมายของวิศวกรธรรมดาที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นวิศวกรควบคุม 
เพราะตอนนี้มีผู้ที่จบปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ทั้งที่จะถูกรับรองคุณภาพการศึกษาและที่ไม่ถูกรับรอง
คุณภาพการศึกษา วิศวกรควบคุมต่างกับวิศวกรธรรมดาอย่างไร เพราะถึงแม้ว่าจะอยากให้ทุกคนเป็นวิศวกร
ควบคุม แต่วิศวกรหลายคน ไม่อยากอยู่ในสาขาวิศวกรรมควบคุม เน่ืองจากไม่มีส่วนเก่ียวข้องที่จะต้องเซ็น
หนังสือรับรองกับทางหน่วยงานราชการ แล้วผู้ที่จะใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมส่วนมาก
ต้องไปเซ็นรับรองกับหน่วยงานราชการในสาขาที่ตัวเองรับผิดชอบ การกําหนดว่าทุกคนต้องผ่านวิศวกรรม
ควบคุมหมดเป็นการตัดอนาคตของวิศวกรไทย อีกประการหน่ึง วิศวกรอาเซียน ผมยกตัวอย่าง ลูกผมเรียน
ต่างประเทศเค้าก็จ้างงานทําอยู่ ต้องกลับมาจดทะเบียนวิศวกรอาเซียนหรือไม่ ก่อนที่จะไปทํางานต่อ แล้วถ้า
เกิดบริษัทในต่างประเทศเค้าต้ังกติกาว่าคุณต้องเป็นสามัญวิศวกร หมายความว่าวันน้ีที่เค้ายังไม่ได้จดวิศวกรรม
ควบคุม ต้องรออีก 7 ปีใช่หรือไม่ จึงจะได้ทํางานในต่างประเทศ เป็นกลไกที่กีดกันวิศวกรไทยหรือไม่ 

ประธานฯ ได้ช้ีแจงว่า สภาวิศวกรได้ออกประกาศสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ควบคุม 17 
สาขา เพ่ือให้ครอบคลุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทั้งหมด 
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นายชายชาญ โพธิสาร (สมาชิกสามัญเลขท่ี 264915) ได้เสนอที่ประชุมว่าเวลาได้ล่วงเลย
มาถึง 12.50 นาฬิกาแล้ว จึงขอเสนอให้พักเพ่ือรับประทานอาหารกลางวันก่อนแล้วจึงกลับมาประชุมต่อ 
เพ่ือให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

จากน้ัน ประธานฯ กล่าวในนามของคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 ขอขอบคุณ
สมาชิกสภาวิศวกรทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันน้ี ทุกเรื่องที่สมาชิกนําเสนอคณะกรรมการ 
สภาวิศวกรจะนําไปพิจารณาและดําเนินการต่อไป และขอให้เลิกการประชุม โดยอาศัยอํานาจตามข้อ 14 ของ
ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการประชุมใหญ่สภาวิศวกร พ.ศ. 2543 

เลิกประชุม เวลา 13.00 นาฬิกา 

 

 

  (นายอมร พิมานมาศ)       (นายกมล ตรรกบุตร) 
 ผู้จดรายงานการประชุม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


